

บทเรียนฟ้าเดียว
อุทิศจิตใจ

24 ธันวาคม 2012 — 5 มกราคม 2013

โดย ผู้รับใช้เต็มเวลา คริสตจักรร็อกกีเมาท์เทน เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Rocky Mountain Churches

www.DenverChurchOfChrist.org



วางใจพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

โดย เบคกี้ คลอตัน Becky Clawson

ข้อพระคัมภีร์:

อิสยาห์ 55:8-9 , สดุดี 37:3-7 , เยเรมีย์ 17:5-9

สุภาษิต 3:5-6 “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้อำนาจของเจ้าราบรื่น”

พิเคราะห์

“วางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ...”

มีทางอื่นอีกมั๊ยในการวางใจพระเจ้า? ฉันไม่พบพระคำแม้แต่ข้อเดียวที่เรียกให้เราวางใจพระเจ้าเพียงครึ่งใจ พระองค์เรียกเราให้ศิโรราบต่อพระองค์หมดทั้งใจ! พยางค์ที่ว่า “ด้วยสิ้นสุดใจ” ถูกใช้ในพระคัมภีร์มากกว่า 40 ครั้ง!! พระเจ้าทรงทำให้กระจำแจ้งว่าไม่มีหนทางแค่ครึ่งใจในการวางใจพระองค์ ในภาษาฮีบรูคำว่า “วางใจ” ในข้อนี้หมายถึง การไว้ใจใน.. ความมั่นใจใน.. การพึ่งพิงใน.. และความรู้สึกปลอดภัยใน.. เราสามารถประยุกต์ใช้คำว่า “ด้วยสิ้นสุดใจ” ในการวางใจพระเจ้าตามความหมายเหล่านี้ เช่น ไว้ใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ, มั่นใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ, พึ่งพิงในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ, รู้สึกปลอดภัยในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

“อย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง...”

ในภาษาฮีบรูคำว่า “พึ่งพา” ในข้อพระคัมภีร์นี้หมายความว่า “พึ่งพาตัวเองใน, ไว้ใจใน, พึ่งพิงใน.. การพึ่งพาในบางสิ่งเป็นความรู้สึกว่าเราวางภาระทั้งหมดลงในสิ่งนั้น และพักพิงในสิ่งนั้น พระคำข้อนี้บอกเราว่าอย่าพึ่งพา, เชื่อถือ หรือ “วางภาระทั้งหมดบน” ความรอบรู้ของตนเอง หรือในมุมมองของตนเอง

“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้อำนาจของเจ้าราบรื่น”

คำว่า “ยอมรับรู้” ในภาษาฮีบรูหมายความว่า ยอมรับหรือรู้จักอย่างแนบแน่น เราแสวงหาที่จะรู้จักและยอมรับว่าพระองค์เป็นใครในทุกทางของเรา พระองค์เป็นพระเจ้า เมื่อจิตใจและความคิดของเรายอมศิโรราบต่อการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ พระองค์ก็จะสามารถทำให้อำนาจของเราราบรื่น ไม่ว่าหนทางนั้นจะดูเหมือนวุ่นหรือขรุขระก็ตาม การรู้จักพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าการรู้คำตอบสำหรับปัญหาของเรา หรือได้ผลลัพธ์ตามที่เรารารถนา การวางใจในพระเจ้านั้นเป็นผลมาจากการรู้จักพระองค์ และยิ่งเราแนบแน่นในการรู้จักพระองค์มากเท่าไร การวางใจในพระองค์ก็จะมากตามเท่านั้น!!

ไตร่ตรอง

โลกสอนให้เรา “อย่าใส่ใจทั้งหมดในตะกร้าเพียงใบเดียว” แต่คำสอนนี้เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำในความสัมพันธ์กับพระองค์!! พระองค์ตรัสว่า “วางใจในเรา! วางชีวิตเจ้าทั้งหมดไว้ในมือเรา! เราจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นเพื่อเจ้า วางภาระไว้ที่เราสิ!” เราไม่มีวันรู้ว่าพระเจ้าจะทำให้อำนาจของเราราบรื่นหรือไม่ (เช่น ชีวิตของเราพลิกกลับมาดี) จนกว่าเราเลือกที่จะวางใจและศิโรราบต่อพระองค์!

ฉันรักที่จะอธิษฐานบนภูเขา Flagstaff และมองลงมาที่ยังเมือง Boulder วิวจากยอดเขาช่วยย้ำเตือนฉันให้ระลึกอยู่เสมอว่า พระเจ้าทรงมองดูชีวิตของฉันจากยอดที่สูงมากกว่านั้น ขามที่ฉันต้องเผชิญกับประสบการณ์และความท้าทายของชีวิต พระเจ้าไม่เพียงแต่เห็นปัจจุบันของฉันเท่านั้น แต่มองเห็นอดีตและอนาคตของฉันด้วย พระองค์เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น พระองค์ทรงห่วงใยและเต็มใจในการพาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉัน สำหรับครอบครัว สำหรับเพื่อนๆ และกลุ่ม มาให้ฉัน การที่ตระหนักว่าพระองค์อยู่ในจุดที่สูงมากเช่นนั้น และทรงให้หัวใจแก่ชีวิตฉัน ทำให้ฉันง่ายขึ้นที่จะวางใจในพระองค์ทุกๆ วัน แทนที่จะต่อสู้กับพระองค์เพื่อควบคุม

และพยายามให้คำแนะนำกับพระองค์ต่อหนทางของชีวิตฉัน ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ฉันเหนื่อยใจเป็นอย่างมาก ฉันสามารถ ขอรับรู้!! ฉันไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวข้างหน้า ฉัน ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความรู้ของตัวเอง! ฉัน ไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทุกอย่าง!! พระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตของฉัน และทรงวาดหนทางที่ราบรื่นให้ฉันเดินตาม พุคตามจริงนะ ช่างสบายอะไรเช่นนี้!!

ประยุกต์

1. ตอนไหนในบทนี้ที่ทำทายคุณ? การวางใจ? , ไม่พึ่งพาความรู้ของตัวเอง? หรือ การยอมรับรู้?
2. พระคำข้อใดบ้างที่เป็น “มุมมองจากยอเดชา” ที่ช่วยคุณในการวางใจมุมมองของพระเจ้าในเรื่องนี้?
3. คุณมีสถานที่ที่คุณสามารถไปเพื่ออ่านเดือนถึง ยอเดชาสูงของพระเจ้า มีัย?
4. เรื่องไหนในชีวิตคุณ ซึ่งคุณเพิ่งจะต่อสู้เพื่อให้พระเจ้านำทางชีวิต?

อธิษฐาน

อธิษฐานตาม **สดุดี 121: 1-8**

ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ “ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน? ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป คุณเถิด พระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอล จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่กาลบัดนี้สืบไปเป็นนิรันดร์” อามีน

ข้อคิดประจำวัน

พระเจ้ามีมุมมองที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตฉัน!!

ยำเกรงพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

โดย ไบรอัน แคมเบล (Brian Campbell)

ข้อพระคัมภีร์:

ปฐมกาล 22:1-18, จดข้อที่ข้อ 22: 12 "อย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือจะทำอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา"

พิเคราะห์

เช่นเดียวกับอับราฮัม พระเจ้าทรงทดสอบจิตใจเรา ว่าเรายำเกรงพระองค์อย่างจริงใจหรือไม่ ในกรณีของอับราฮัม พระเจ้าทดสอบความยำเกรงของท่าน โดยการเรียกให้ท่านเสียสละและยินยอมให้สิ่งที่มีค่าที่สุด คืออิสอัคบุตรชายคนเดียวแก่พระองค์ ความยำเกรงพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ แท้จริงแล้วคือการยินยอมถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแก่พระเจ้า พระเจ้าทรงคืนบุตรชายกลับให้อับราฮัม ซึ่งอาจไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป ในการยำเกรงพระเจ้า นอกจากจะหมายถึงการศรัทธาทุกอย่างต่อพระองค์แล้ว ยังหมายถึงการยอมรับในพระประสงค์ของพระองค์ด้วย ไม่ว่าเราจะได้คืนกลับสิ่งที่เสียสละไปหรือไม่ก็ตาม

ลองคิดดูว่า ถ้าคุณต้องสละอำนาจในการควบคุม และมอบอำนาจเหนือสิ่งที่คุณรักที่สุดนั้นแก่พระเจ้า...แค่คิดก็หนาวแล้ว!! แล้วอะไรคือความหมายของการยำเกรงพระเจ้า!! ที่จะยำเกรงพระเจ้านั้น มันรวมหมดถึงการเชื่อฟังพระองค์แม้เราจะไม่ต้องการก็ตาม หรือมันดูเหมือน ไม่สมเหตุสมผลก็ตาม

ไตร่ตรอง

ฤดูหนาวปีนี้ผมต้องเข้ารับการผ่าตัดไหล่ขวา ซึ่งต้องคล้อยแขนเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และช่วงฟื้นฟูอีก 6 เดือนเต็ม งานนี้ทำให้ผมกลัวและรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตอย่างมาก เมื่อผมนึกถึงช่วงเวลาสุขสันต์ และมีค่าในการทำกิจกรรมต่างๆ การเล่นกีฬา และความสนุกจากกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อที่จะยำเกรงพระเจ้าในกระบวนการฟื้นฟูนี้ ผมต้องยินยอมสละความต้องการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ หรือการผลักดันตนเอง โดยการเข้ารับการรักษาและเชื่อฟังคำแนะนำต่างๆ ผมเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าและยินยอมมอบความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงนั้นต่อพระองค์ และดำเนินชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมตลอดช่วงเวลาฟื้นฟู 6 เดือนนั้น ผมรู้ล่วงหน้าได้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะทำให้ผมใกล้ชิดกับพระเจ้า และผู้คนในชีวิตผมมากขึ้น

ประยุกต์ใช้

1. แง่มุมไหนในชีวิตของคุณ ที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าทรงทดสอบคุณ ไม่ว่าคุณจะยำเกรงพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจหรือไม่ก็ตาม?
2. หนทางไหนที่ทำให้คุณกลัวว่า ความไม่มั่นคง และความกังวลของคุณ มีมากกว่าความยำเกรงพระเจ้า?
3. ความยำเกรงพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ นำพระพรมาสู่ชีวิตคุณอย่างไร?
4. วันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อแสดงต่อพระเจ้าว่า คุณยำเกรงพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ?
5. ตอบคำถามทั้งหมดในวันนี้ และแชร์ให้เพื่อนคุณฟังภายในสัปดาห์หน้า

อธิษฐาน

พระเจ้า ผมขอบคุณที่พระองค์ทรงทดสอบจิตใจผม ว่าผมยำเกรงพระองค์อย่างจริงใจหรือไม่ ได้โปรดตรวจสอบและเผยถึงทุกสิ่งในจิตใจของผม หากว่าผมไม่ยำเกรงพระองค์ โปรดสอนผมและช่วยผมที่จะยำเกรงพระองค์ พระองค์เดียวเท่านั้น เพื่อว่าความยำเกรงในพระองค์จะเพิ่มพูนขึ้น อาเมน..

ข้อคิดประจำวัน

วันนี้ ให้เราเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้ามากกว่ายำเกรงมนุษย์

เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ในทุกทาง

โดย คริสติน่า แคมเบล (Kristina Cambell)

ข้อพระคัมภีร์: โคลโลสี 1:3- 12

พิเคราะห์

เปาโลและทิโมธีได้อธิษฐานเพื่อสาวกในเมืองโคโลสี ที่จะเฝ้าพร้อมไปด้วยความรู้ถึงพระทัยพระเจ้า ในสรรพปัญญา และในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ มีประเด็นนำคิดจากคำอธิษฐานเพื่อสาวก..เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ในทุกทางได้ ฉันเชื่อว่าเราทุกคนต่างต้องการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ แม้กระนั้นก็ตาม บ่อยครั้งที่เราดจ้องไปที่สิ่งผิดๆ ท่านเปาโลกล่าวไว้ที่นั่นว่า ชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ คือชีวิตที่เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเจริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า และพบความเข้มแข็งของเราในพระเจ้า เพื่อที่ว่าเราจะได้มีความอดทนและความเพียร ด้วยความยินดี ในการขอบคุณของเราต่อพระองค์ (ข้อ 10-12) เปาโลกล่าวถึงคำอธิษฐานของท่านเพราะว่า ท่านได้ชื่นถึงความเชื่อ และความรักที่พี่น้องโคโลสีมี (ข้อ 3-4) คำอธิษฐานนี้เพื่อให้ความเชื่อ และความรักที่มีไปเพิ่มพูนความรู้ในพระเจ้า และเพิ่มเติมความเชื่อของเขา เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าในทุกทาง การแสดงออกถึงชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เช่นนี้ เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะมันหมายถึงทุกคนมีวงโคจรชีวิตรอบพระเจ้า ชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า จะเกิดผลเพื่อพระเจ้า, เจริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า, พบความเข้มแข็งในพระเจ้า และมีใจขอบคุณในพระพรของพระองค์ ชีวิตเช่นนี้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์มากกว่าชีวิตที่มีวงโคจรรอบความพึงพอใจของตนเองหรือผู้อื่น

ไตร่ตรอง

ในการเติบโตในแผ่นดินพระเจ้า ฉันต้องใช้เวลามากมายไปกับการหาให้พบว่าฉันกำลังเอาใจใครในเวลานั้น ฉันคิดเสมอว่าฉันมีชีวิตเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า แต่บ่อย ครั้งที่ฉันสับสนระหว่าง การทำให้ทุกคนมีความสุขและเอาใจคนรอบตัว พร้อมๆไปกับการทำให้พระเจ้าพอพระทัย แต่พระเจ้าข้อนี้ทำให้ฉันตระหนักว่า ชีวิตของฉันควรเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง พระองค์ต้องการให้ฉันต่อสู้เพื่อเกิดผล, ทำให้พระองค์พอพระทัยจากการหว่านพระคำมากขึ้น พระคำข้อนี้บอกฉันว่าความสัมพันธ์ของฉันกับพระองค์ หรือความรู้ในพระองค์ หรือความเข้มแข็งในพระองค์ เป็นสิ่งที่ต้องสู้เพื่อได้มา การให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกและการสู้เพื่อให้ได้ใกล้ชิดพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเราทำอย่างสุดจิตสุดใจเพื่อเป็นที่พอพระทัยพระองค์!! เมื่อจิตใจของคุณเต็มเต็มด้วยพระเจ้า นั่นเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เสมอ สิ่งนี้ช่วยฉันที่จะขอบคุณอย่างมาก สำหรับทุกสิ่งทีพระองค์ทำ และอดทนต่อเรา เช่นเดียวกับที่ฉันต่อสู้เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ในชีวิตนี้!!

ประยุกต์ใช้

1. คุณใช้เวลาเท่าไรในการเติบโตในความรู้ของพระเจ้าของคุณ?
2. คุณเพียงแค่อ่านหรือว่าขุดลึกลงไปเพื่อค้นให้พบว่า ใครคือพระเจ้า?
3. ยามที่คุณรู้สึกหมดความอดทน และความพยายาม คุณได้หันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อขอความเข้มแข็งเพื่อจะทำงานของพระองค์ต่อไปได้ หรือเปล่า?
4. หากเวลาค่อยคิดถึงแต่ละวันปรกติของคุณ ว่าสิ่งที่คุณทำ ทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าต่อพระเจ้าอย่างไร? สิ่งเหล่านี้เกิดผลไหม? ช่วยให้คุณเติบโตและพบความเข้มแข็งในพระเจ้า และทำให้คุณเป็นคนขอบคุณมากขึ้นหรือไม่?

อธิษฐาน พระบิดา ขอบพระคุณมากที่ช่วยให้ฉันมีโอกาสที่จะมีชีวิตซึ่งทำให้พระองค์พอพระทัย ได้โปรดช่วยฉันที่จะเติบโตต่อไปในความรู้ถึงพระองค์ เพื่อฉันจะสามารถสู้ได้ว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยพระองค์ ช่วยฉันเกิดผล และเติบโต ให้ฉันพบความเข้มแข็งในพระองค์ และมีใจขอบคุณในพระพรที่ได้อยู่ในความสว่างของพระองค์ ช่วยฉันที่จะมีชีวิตอยู่รอบพระองค์ทุกๆวัน อาเมน.

ข้อคิดประจำวัน วันนี้ คุณจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยในทุกทางอย่างไร?

จิตใจเพื่อครอบครัวของคุณ

~ โดย ร็อบ เฟอร์รี (Rob Ferry)

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 3:17, มาระโก 9:7

พิเคราะห์: เราทำหลายอย่างเพื่อลูกของเรา เราสร้างความสนุกสนาน และบอขครั้งที่ลูกก็เฝ้ามองในสิ่งที่เราทำ แต่คุณเคยหยุดคิดไหมว่า อะไรเป็นสิ่งที่ลูกอยากให้เรา ได้ยินจากเขา? คำพูดใดที่จะมีผลกระทบต่อเขามากที่สุด? คำพูดใดที่ลูกอยากได้ยินจากเรามากที่สุด? นี่เป็นคำถามที่สำคัญ หลายต่อหลายครั้ง ที่เราได้เห็นข้อพระคัมภีร์บันทึกคำที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูบุตรชายของพระองค์ ถึงสิ่งที่พระเยซูจำต้องได้ยิน แล้วคำเหล่านั้นช่างเป็นคำที่วิเศษมาก!

มัทธิว 3:17 ในพระคัมภีร์เขียนไว้ ตอนที่พระเยซูได้รับบัพติศมา พระเจ้าตรัสออกมาเป็นพระสุรเสียงมาจากสวรรค์ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่หล่อเลี้ยงชีวิต นี่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนต่างต้องการได้ยินจากพ่อแม่ - ประโยคแรก “พ่อรักลูก” ลูกต้องการได้ยินว่าเรารักพวกเขา บ่อย ๆ มาก ๆ ย้ำแล้ว ย้ำอีก มันไม่เพียงพอที่ลูกจะเพียงรับรู้ว่าคุณรักเขา ประโยคที่สอง “เราภูมิใจในตัวลูกมาก” ลูกต้องการคำชมเชย คำที่พูดด้วยวาจา ว่าเราภูมิใจในตัวเขา ในสิ่งที่พวกเขาเป็น, ทำได้ดี หรือที่พวกเขากำลังจะทำ

มาระโก 9:7 เรามีอีกตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์พ่อลูก ของพระเจ้ากับพระเยซู อีกครั้งที่เป็นพระสุรเสียงจากสวรรค์ พระเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา จงเชื่อฟังท่านเถิด” ข้อความนี้ พระเจ้าย้ำอย่างหนักแน่นเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ ได้ทราบ ว่า พระองค์รักท่าน แต่ทำไมพระเจ้าจึงตรัสเพิ่มบางคำเข้าไปคำว่า “จงเชื่อฟังท่านเถิด” ผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสสิ่งนี้ให้คนรอบข้างพระเยซูให้เชื่อฟังท่าน เพราะพระเยซูกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง พระเจ้าชมเชยพระเยซูในเรื่องนี้ และผมเชื่อว่าลูกของเราที่ต้องการคำชมเชยแบบเดียวกันนี้มาก “ลูก...ลูกเก่งมากในเรื่อง...ลูกทำได้ดีมากในเรื่อง....” คำเหล่านี้เป็นคำที่พระบิดาตรัส เป็นคำพูดเพื่อหนุนใจพระบุตรของพระองค์ ผมก็เชื่อว่า สามประโยคนี้ก็สำคัญสำหรับพ่อแม่ควรสื่อสารให้แก่ลูก ๆ ของเรา: “พ่อ/แม่รักลูก” “พ่อ/แม่ภูมิใจในตัวลูก” “ลูกทำได้ดีในเรื่อง....”

มันเป็น สิ่งสำคัญมากที่ลูกของเราควรได้ยินในคำเหล่านี้ เป็นคำที่แสดงออกมาจากใจ อย่างสม่ำเสมอ และซ้ำแล้วซ้ำอีก มีผู้ชายหลายคนในกลุ่ม เปิดใจว่าเขาไม่เคยได้รับการให้กำลังใจด้วยคำพูดจากพ่อของพวกเขา มีคนหนึ่งปรารถนาว่า พ่อที่จากไปแล้วของเขาจะกลับมากลัวอีกครั้ง เพื่อแสดงความรักและชมเชยเขา ส่วนตัวผมเองก็ได้กลับใจใหม่ ที่จะพูดสามประโยคแก่ ลูกชายของผม ผมได้ขอโทษลูก ผมบอกลูกว่าจะแก้ตัวใหม่ จากนั้น เราก็กอดกันกลม!

1. ประโยคใดที่ลูกมักได้ยินจากคุณ?
2. บ่อยแค่ไหนที่ลูกได้ยินว่าคุณภูมิใจในตัวเขา?
3. ล่าสุดเมื่อไหร่ที่คุณมองไปที่สายตาของลูกและบอกเขาว่าเขาทำดีในเรื่องใดบ้าง?
4. สุดท้ายนี้ ขออย่าให้มุมมองแต่มุมมองของตัวเอง ลองถามลูกแต่ละคนว่าเขาได้ยินประโยคทั้งสามนี้จากคุณบ้างไหม และประโยคใดที่ลูกอยากได้ยินมากขึ้นจากคุณ?

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ จัน / ผม ภูมิใจในตัวลูก และบางครั้ง เราอาจจะเขอะเงินกับคำที่จะกล่าวออกไป แต่ ผมจันอยากเปลี่ยนแปลง ช่วยให้เราทำให้ดีขึ้น ช่วยให้เราแสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่เรามี ช่วยให้มีจิตใจ เหมือนพระองค์ในเรื่องนี้ ช่วยเราที่หลีกเลี่ยงคำพูดที่ติเตียน วิพากวิจารณ์ แต่ให้เรา มีสติปัญญา ที่คิดหากรให้กำลังใจ ที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เรา มีความอดทน กับลูก ๆ ของเรา เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงอดทนกับเรา ในนามพระเยซู เอเมน!

ข้อคิดประจำวัน: *เรารักลูก เราภูมิใจในตัวลูก ลูกทำได้ดีในเรื่อง....*

จิตใจที่ขอบคุณ

~ โดย ดอน เฟอร์รี่ (Dawn Ferry)

ข้อพระคัมภีร์ : โรม 1:18-32, สดุดี 16, สดุดี 100, 1 โครินธ์ 15:57, 2 โครินธ์ 2:14,

2 โครินธ์ 9:15, 1 เธสะโลนิกา 5:18, ฟิลิปปี 4:6

พิเคราะห์

พระเจ้าแสดงให้เห็นว่าความไม่ขอบคุณเป็นรากของความบาปโดยสันดานของเรา (โรม 1:21). ความขอบคุณยังเป็นคุณสมบัติที่ออกมาเป็นธรรมชาติต่อการตอบสนองถึงชัยชนะที่มีแก่เรา ผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:17) ขอขอบคุณพระเจ้า! จิตใจที่ขอบคุณเป็นจิตใจที่พระเจ้าพอพระทัย พระเจ้าต้องการให้เราใจที่ขอบคุณ พระเจ้าทรงกำชับเจาะจง “จงขอบคุณในทุกกรณี” (1 เธสะโลนิกา 5:18). ความขอบคุณในยามที่ยากลำบากอาจดูไร้เหตุผล ปกป้องจิตใจของตัวเองขณะที่เรากล่อมตัวลงเข้าหาพระเจ้า วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ เหมือนจิตใจที่ขอบคุณของดาวิดที่ได้รับการชูใจ ในสดุดี 16 และใน สดุดี 100 ขอให้เราเลียนแบบจิตใจเหล่านี้ด้วยกัน!

ไตร่ตรอง

ฉันพบว่าจิตใจที่ขอบคุณตรงกันข้ามกับจิตใจที่พรับ่น ฉันไม่สามารถพรับ่นพร้อมกับมีจิตใจที่ขอบคุณไปด้วย แท้จริงแล้วจิตใจที่ขอบคุณเป็นเหมือนยาต้านพิษสำหรับการพรับ่น ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพระเจ้าเรียกให้เราละสิ่งนี้และทำสิ่งตรงกันข้าม ไม่นานนี้ฉันได้รับการทำทนายให้มี “วันงดพรับ่น” ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า มันดูเหมือนง่าย! ฉันภูมิใจกับตัวเองที่ในวันนั้นฉันไม่พรับเลย (เท่าที่รู้ตัว) อย่างไรก็ตาม ในวันนั้นดูเหมือนมีอะไรหลายอย่างประดังเข้ามา เป็นสิ่งที่ฉันไม่คาดหวัง เพราะวันต่อมาเป็นวันขอบคุณพระเจ้า ฉันต้องเลี้ยงแขก 20 คน แต่เตาอบของฉันกลับปรับความร้อนไม่ได้ ส่วนรายการอาหารที่คิดว่าเรียบร้อย ก็ขาดโน่น ขาดนี่ ต้องวิ่งกลับไปซื้อที่ร้านอีก พอออกมาจากร้าน ฉันก็อยากตะโกนออกมาดังๆ เพราะรถคันติด แทนที่จะใช้เวลากลับบ้านจาก 30 นาที กลายเป็นมากกว่าชั่วโมง หลังจากวันนั้นฉันกลับคิดได้ว่าฉันพรับในสิ่งที่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ฉันห้ามพรับ จริง ๆ แล้ว ฉันต้องการพระคุณของพระเจ้าสำหรับจิตใจที่ไม่ขอบคุณของตัวเอง!

ประยุกต์ใช้

1. ฉันอยากให้คุณให้กำหนดให้มี “วันงดพรับ่น” ในเร็ว ๆ นี้
2. ฉันมีจิตวิญญาณที่ขอบคุณหรือจิตวิญญาณที่พรับ? แยกภายนอก? แล้วภายในล่ะเป็นอย่างไร? ฉันพรับอยู่ในใจแม้ไม่ได้แสดงออกมาภายนอก?
3. บ่อยแค่ไหนที่ฉันแสดงความขอบคุณต่อผู้คนรอบข้าง? กับเพื่อน, กับสามีและลูก? ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่เขาทำให้คุณ แม้เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้คุณก็ตาม?
4. ฉันขอบคุณสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าไหม? ฉันยังมีความยำเกรงและชื่นชมในแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนตอนที่เป็น สาวกใหม่ ๆ หรือไม่?
5. ฉันสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทำทนายและการต่อสู้เหมือนกับขอบคุณในชัยชนะและการอวยพรที่มีหรือไม่? ฉันเชื่อหรือไม่ว่า บางครั้งการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าก็คือการที่ได้รับคำตอบว่า “ไม่” หรือ “ยังไม่ถึงเวลา”? อธิษฐานที่จะมีจิตใจที่ไว้วางใจแม้เวลาที่ยากลำบาก ขอให้รู้ว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อ ทั้งในเวลาที่ดีและเวลาที่มืดมน

อธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ลูกทราบว่าคุณเห็นสิ่งเพียงน้อยนิดในความยิ่งใหญ่และความน่าทึ่งของพระองค์ เมื่อที่ลูกได้ทรงลงถึงพลังความบริสุทธิ์ และจิตใจที่พระองค์มีเพื่อลูก ลูกขอบคุณในความถ่อมใจของพระองค์ ความริเริ่มในความสัมพันธ์กับลูก และจิตใจที่พระองค์โอบกอดลูกไว้ในจิตใจของพระองค์ในตอนนี้และตลอดนิรันดร์ ขอคุณสำหรับของประทาน ความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้คนที่อุทิศตัวให้กับชีวิตของลูก ขอคุณสำหรับครอบครัวของลูก และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่พวกเขาทำให้แก่ลูก ช่วยลูกให้เห็นการต่อสู้เท่ากับที่ได้เห็นการอวยพรและเชื่อว่าพระองค์จะกระทำการที่ดีเพื่อคนที่รักพระองค์ ขอคุณที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก ขอคุณที่พระองค์เห็นลูกเหมือนที่เห็นพระเยซู ที่ปกปิดไปด้วยเลือด และความชอบธรรม ขอคุณในความเมตตาที่ไม่เคยสูญสิ้น ขอคุณในสิ่งที่พระองค์เป็น ช่วยลูกให้มีความเข้มแข็ง ด้วยจิตใจที่ขอบคุณและถ่อมใจ เอเมน

ข้อคิดประจำวัน

“จะเป็นเช่นไรถ้าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาแล้วมีเพียงสิ่งที่คุณขอบคุณพระเจ้าไปในเมื่อวาน”

จิตใจที่อดทน

-โดย เวด คูก (Wade Cook)

ข้อพระคัมภีร์ : ลูกา 18:1-8, กาลาเทีย 6:9, 1 โครินธ์ 15:58, โยชูวา 14:6-14

พิเคราะห์

“พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ *ไม่อ่อนระอาใจ*” มันดูเป็นเรื่องตลกที่พูดถึงความบากบั่นอดทนในขณะที่เราเพิ่งผ่านวันคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ผู้นำมาซึ่งสันติสุข ความรัก และความร่มรืนใจ แต่น่าเสียดายที่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เริ่มไว้ไม่ได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะพลังจากซาตานและความบาปที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เอง บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเยซูคริสต์สอนสาวกของพระองค์ให้ตระหนักว่าผู้ใดต้องการเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ ผู้นั้นต้องเรียนรู้บทเรียนแห่งความอดทน

กาลาเทีย 6:9 “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร” มีเรื่องราวมากมายที่ให้ความแรงกล้าใจเกี่ยวกับความอดทน มีเรื่องหนึ่งที่นำเสนอใจจากเพื่อนคนหนึ่งของผม ตอนนั้นทอมเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรก เขาและเพื่อนจะนัดเวลาเพื่อไปวิ่งและออกกำลังกายด้วยกันเสมอ วันหนึ่งเด็กสาวร่างใหญ่ผู้อาศัยอยู่ในชั้นเดียวกับพวกเขาได้ขอร่วมทีมออกกำลังกายด้วยกัน พวกเขาตกลงแต่คิดในใจว่าเธอคงมาร่วมด้วยแค่ไม่นาน วันรุ่งขึ้นหญิงสาวคนนั้นมาพบเขาทั้งสองเพื่อออกไปวิ่งด้วยกัน แต่เป็นเพราะสภาพร่างกายของเธอ เธอจึงเพียงแค่อัดเดิน ๆ วิ่ง ๆ แล้วก็จบสำหรับวันนั้น แต่ที่ทอมแปลกใจ คือในวันต่อมา เด็กสาวคนนี้ก็พร้อมออกไปกับเขาอีก ครั้งนี้เธอทำได้ไกลกว่า เดิมอีก 200 เมตร วันต่อมาเธอก็กลับมาอีก แต่ไม่นาน ทอมและ เพื่อนก็ไม่ได้ข่าวจากเธอ สัปดาห์ผ่านไป ตอนบ่ายของเดือนพฤษภาคม ทอมจบการศึกษาแล้ว และขณะที่กำลังขี้นเล่น ก็มีหญิงสาว รูปร่างหน้าตาดีเดินเข้ามาถามว่า เขาจำเธอ ได้ไหม เขาจำเธอ ไม่ได้แต่กลับกลายเป็นหญิงสาวคนเดียวกับที่ทอมพบเมื่อตอนอยู่ปีแรกของการศึกษานั้นเอง เธอยังคงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และในปีนั้นเองเธอพิชิตใจได้เข้าร่วมวิ่งมาราธอนที่เมืองนิวยอร์ก!

อย่าล้มเลิก! อย่าหยุด! ใครก็ตามที่เลิกกับพระเจ้า นั่นคุณเลิกเร็วเกินไป! มันยากก็จริงในเวลาที่เรา กำลังปล้ำสู้กับความเชื่อ บางทีคุณอาจจะท้อใจและคิดที่จะหันหลังกลับ หรือบางทีคุณอาจจะทำได้ดี แต่ขาดความเชื่อว่าจะช่วยเพื่อนมาเป็นคริสตียนได้ไหม? บางทีเพื่อนรักของคุณอาจเดินจากไปหรือคุณอาจตกสู่บาปเดิม ๆ อีก บางทีในช่วงวันหยุดนี้คุณนำไตร่ตรงตัวเอง ว่ามีรอยร้าวใด ๆ ในชีวิต สมรส, ความสัมพันธ์, การเงิน หรือในการงาน ขนาดไหน?

ไตร่ตรง

คุณได้เรียนรู้อะไรผ่านความยากลำบาก? อะไรเป็นความเชื่อมั่นที่คุณได้มาหลังจากอดทนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้น? ไม่นานนี้ผมเพิ่งเริ่มยกน้ำหนักกับบราเดอร์คนหนึ่ง และได้คุยกันถึงเรื่องภรรยา ลูก ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ เขากำลังต่อสู้กับบาปใหญ่บางอย่างและเขามุ่งมั่นที่จะเอาชนะมันให้ได้ หลังจากที่ได้พูดคุยกัน เขาถามคำถามที่น่าสนใจว่า “คนคนหนึ่งจะเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาหลาย ๆ ปีได้อย่างไร” ผมเชื่อว่าคำตอบอยู่ใน โรม 5:1-8 “... เพราะเรารู้ว่า ความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เกิดมีประสบการณ์ และประสบการณ์ทำให้เกิด มีความหวังใจ...” คุณเห็นอะไรในข้อนี้? เราถูกเรียกให้ “ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก?” นั่นคือหนทาง และความหวังและความอดทนในพระคริสต์ ผมเชื่อว่าพลังที่แท้จริงของข้อพระคัมภีร์นี้ไม่แค่เพียงแสดงถึงความสัตย์ซื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าในทางกลับกัน แสดงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเราต่างหาก! อ่านอีกครั้งข้อ 6-8 “พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเรา... ในเวลาที่เหมาะสม.” คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าพระเจ้ามีความเชื่อและวางใจคุณมากขนาดไหน? แม้พระองค์จะรู้ว่าเราจะทำมันพัง รู้ว่าเราจะต่อต้าน รู้ว่าเราจะหันกลับไปทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่า แม้พระองค์จะรู้ว่าพวกเขา

จะไม่ได้ยินดีต้อนรับพระเยซูคริสต์-พวกเราจะฆ่าพระองค์-แต่พระเจ้าก็ยังส่งพระเยซูคริสต์มาให้เราเหมือนเดิม “เวลาของพระเจ้า นั้นสมบูรณ์แบบเสมอ! เหมือนในเพลงที่ว่า “พระองค์อาจจะไม่มาในเวลาที่คุณต้องการ แต่พระองค์มาในเวลาที่เหมาะสมเสมอ!”

ประยุกต์ใช้

1. เขียนชื่อ 3 คนที่คุณรู้สึกเคารพและชื่นชมในความเข้มแข็งที่คุณเห็นเขาผ่านความยากลำบากในชีวิตมาได้ หรือเขาเคยเห็นคุณผ่านช่วงเวลาท้าทายที่ผ่านมา
2. อะไรบ้างสองสิ่งในชีวิตที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงในปีหน้านี้?
3. ขอคำแนะนำจากคนที่คุณเขียนชื่อในข้อ 1 ว่าคุณจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและนำมาซึ่งการปฏิบัติในปีที่จะมาถึงได้อย่างไร!

อธิษฐาน

อธิษฐานผ่านทางสดุดี 27 อ่านข้อพระคัมภีร์และอธิษฐานถึงสถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น อ่านข้อ 1 และขอบคุณพระเจ้าสำหรับแสงสว่างของพระองค์ในชีวิตของเรา ขอขอบคุณพระองค์ที่เป็นเสาหลักในชีวิตให้กับเรา เราจึงไม่ต้องหวาดหวั่นใคร หรือสิ่งใด แต่นำทุกสิ่งมาอธิษฐานต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารังคร้าม หรือสถานการณ์ที่บั่นทอนความเชื่อ จากนั้นอ่านข้อ 2 อธิษฐานและคิดถึงว่าข้อนี้ตรงกับสถานการณ์ใดในชีวิตจริง ชำระสิ่งจิตใจของเราและทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ! จงให้จิตใจของคุณกลายเป็นจิตใจของเราเอง เลียนแบบความเข้มแข็งและความชื่นบานของเขาเสมือนว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นของคุณเอง

ข้อคิดประจำวัน

การงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยสูญเปล่า

ที่สำหรับคุณ

~โดย เด็บบี้ คุก (Debbie Cook)

ข้อพระคัมภีร์ : ยอห์น 14:1-4; วิวรรณ์ 21:1-7; ลูกา 10:20; มัทธิว 13:44-45

พิเคราะห์

คุณเคยจินตนาการไหมว่าสวรรค์เป็นเช่นไร? คุณเคยจินตนาการถึงบทเพลงแห่งซุสสวรรค์ว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะที่สุดหรือเปล่า? คุณตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปพบกับเหล่าพี่น้องที่จากโลกนี้ไปก่อนหน้าคุณหรือไม่? คุณจะอย่างไรเมื่อพบกับพระเยซูหน้าต่อหน้า? ที่ที่พระเจ้าทรงเตรียมให้แก่คุณนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่คุณจินตนาการได้ สวรรค์ไม่ใช่ตำนานหรือนิทานของเด็ก มันคือคำสัญญาที่ถูกรับประกันไว้ในพระคำของพระเจ้า (วิวรรณ์ 21:5) สวรรค์นั้นมีอยู่จริง! พระคัมภีร์กล่าวว่ามันคืออุทยานสวรรค์ของพระเจ้า (วิวรรณ์ 2:7) ถ้าพระสิริของพระเจ้าที่สำแดงแก่เราในจักรวาล ยังทำให้เราถึงกับทึ่งพูดไม่ออกแล้ว หากเรามีเวลาแค่ 5 นาทีในสวรรค์ แล้ว 5 นาที ในสวรรค์จะไม่ทำให้คุณทึ่งมากกว่านี้สักเพียงใด?

มันยากที่จะเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา ไปสู่โลกแห่งจิตวิญญาณและชีวิตนิรันดร์ บ่อยครั้งที่เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราต้องทำเมื่อเวลาแห่งการฉลองคริสตมาสสิ้นสุดลง ลองหายใจเข้าลึกๆ แล้วหลับตา จดจ้องหัวใจของคุณถึงชั่วขณะที่คุณจะได้พักสงบอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดนิรันดร์ ...คุณสัมผัสได้ถึงสันติสุขแล้วใช่ไหม? วันนี้ก็จะเป็นวันที่วุ่นวายเหมือนกับวันที่ผ่าน ๆ มา แต่เราต้องนำพาจิตใจ และ ความคิดของเราออกมาจากจ้องสิ่งที่อยู่เบื้องบน (โคโลสี 3:1-2).

มันน่าทึ่งที่พระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคุณตลอดนิรันดร์ การเดินของคุณกับพระเจ้าในฐานะสาวกเป็นจุดเริ่มต้นของสายใยพิเศษนั้น พระเยซูตรัสไว้ว่า “เรารู้จักทางนั้น” ถ้าเรากลับใจใหม่ รับบัพติศมา รับการอภัยบาป และต่อสู้อย่างถึงที่สุดในการใช้ชีวิตที่เลียนแบบพระเยซู...คุณ ได้ค้นพบเส้นทางนั้นแล้ว! นี่เป็นข้อความอันอัศจรรย์ของไม้กางเขนใน(กิจการ 2:38-39)! ถ้าคุณยังไม่ได้อุทิศตัวให้กับสิ่งนั้น.... แล้วอะไรในโลกนี้ที่คุณกำลังรออยู่? สวรรค์เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่แน่นอน เราทุกคนต่างต้องเสียน้ำตา มีความเจ็บปวด แต่ในสวรรค์ น้ำตาจะกลายเป็นเสียงหัวเราะ ที่นั่นไม่มีบาป ไม่มี ความเจ็บป่วย ไม่มีความสัมพันธ์ที่แย่ ๆ ไม่มีความเครียด ไม่มีบิลเรียกเก็บเงิน และไม่มีความเสียใจ (วิวรรณ์ 21:4)! แผ่นดินสวรรค์นั้นคุ้มค่าและคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณยอมละทิ้ง และทุกสิ่งที่คุณต้องละทิ้งเพื่อ ไปให้ถึงที่นั่น (มัทธิว13)

ไตร่ตรอง

หลายชั่วอายุคน ที่นักกี จิตรกร และนักแต่งเพลง ต่างพยายามช่วยให้ได้เห็นภาพสวรรค์ชัดเจนยิ่งขึ้น เพลงโปรดของคุณเกี่ยวกับสวรรค์คือเพลงอะไร? ให้ฉันช่วยเตือนความจำคุณ เพลงคุณ ไม่อยากไปหรือ, ข้าพระองค์กำลังมาหองค์พระผู้เป็นเจ้า, เมื่อพระสิริปรากฏ, ไม่มีน้ำตาในสวรรค์, หนทางสู่พระสิริ, ฤทธานันบนยอดเขา, ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข, เมื่อเราไปถึงสวรรค์ คุณกำลังยิ้มและคิดถึงเนื้อเพลงอยู่ใช่ไหม? ฉันเดาได้ว่าคุณกำลังร้องเพลงที่กล่าวมาอยู่ใช่ไหมล่ะ?

ใช้เวลา 2-3 นาทีตอนนี้ชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดีเพราะชื่อของคุณถูกเขียนไว้ในสวรรค์มันถูกเขียนด้วยพระโลหิตของพระเยซูดังนั้นมันจะไม่มีวันลบเลือน เมื่อวานนี้คุณอาจยังทำได้ไม่ดี โอกาสของคุณคือวันนี้ที่คุณจะทำทุกสิ่งเหมือนพระเยซู เพราะชื่อของคุณก็ยังถูก

บันทึกไว้ในสวรรค์ (ลูกา10:20) อย่าเชื่อเล่ห์กลของซาตานที่ทำให้คุณรู้สึกผิด และโกหกว่าคุณยังดีไม่พอ สวรรค์คือของขวัญโดยพระคุณพระเจ้า เราไม่สามารถหามันมาได้แต่เราก็ไม่สามารถสูญเสียมันได้เช่นกัน!

เมื่อนึกถึงสวรรค์ มันคงจะเต็มไปด้วยสีสันใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเห็น มีประตูด้ายไข่มุกและจิตวิญญาณสีรุ้งที่ล่องลอยคองฟองสบู่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ฉันทึกถึงบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่ประทับของพระเยซู เพื่อรับการคารวะทั้งวันทั้งคืน ฉันทักประหม่า เมื่อพระองค์ทรงหันมายิ้มให้ฉัน ที่แห่งนั้นมีโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารและของหวานรสเลิศ (แน่นอนว่าในสวรรค์ไม่มีแคลอรีให้คุณต้องกังวล) ทุกสิ่งมีรสชาติและกลิ่นที่แสนวิเศษ! บรรยากาศอบอบไปด้วยเสียงเพลงและฉันอ้อมอ้อมไปกับสันติสุขและความสงบสุขในสวรรค์ สิ่งเหล่านี้จะไม่คุ้มค่าเชียวหรือกับชีวิตที่ต้องต่อสู้เพียงชั่วคราบนานโลกนี้? (2 โครินธ์ 4:17) คุณต้องมีชีวิตเพื่อสิ่งนี้!

ประยุกต์ใช้

1. คุณชื่นชมยินดีที่ชื่อของคุณถูกเขียนไว้ในสวรรค์แม้ว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับการทดลอง? ความเจ็บปวดใดที่ไม่คู่ควรต่อการรอดพ้นของคุณเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์และได้อยู่กับพระเจ้า?
2. วันนีอะไรเป็นสิ่งที่ คุณจะเขียนแบบพระเยซูเพื่อที่จะดำรงอยู่ในหนทางที่จะไปสวรรค์?
3. ร้องเพลง 1-2 เพลงที่เป็นเพลงโปรดของคุณเกี่ยวกับสวรรค์
4. ลองค้นหาภาพสวรรค์จากเว็บ ไซด์ดู และจินตนาการภาพสวรรค์ในความคิดของคุณว่าเป็นอย่างไร?
5. ตั้งเป้าในวันหยุดนี้ ที่คุณจะใช้เวลา 5 นาที ใคร่ครวญถึงสวรรค์ที่มองไม่เห็น กับสวรรค์ที่มองเห็น และ โลกที่เป็นนิรันดร์กับโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวในตอนนี

อธิษฐาน

ขอบคุณที่พระเจ้าสร้างสถานที่ที่เราสามารถอาศัยอยู่นิรันดร์! ช่วยข้าพระองค์ที่จดจำเสมอว่าพระองค์สร้างห้องพิเศษให้แก่ลูก โดยเฉพาะ! ช่วยข้าพระองค์ที่ยินยอมเสียสละทุกอย่างที่มีในโลกนี้เพื่อสะสมสมบัติที่อยู่กับพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ที่จะจดจ้องกับโลกฝ่ายจิตวิญญาณ แทนที่จะจดจ้องกับปัญหาในโลกนี้ที่รายล้อมรอบข้างอยู่ โปรดข้าเดือน ให้ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีไม่เพียงแก่การประสูติของพระเยซูในช่วงเวลานี้ แต่ชื่นชมยินดีกับคำสัญญาของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เช่นกัน ช่วยจิตใจของข้าพระองค์ให้มีสันติสุข ให้ตระหนักว่าพระคุณของพระองค์คือไบบผ่านทางในการไปสวรรค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ สรรเสริญพระองค์ ข้าพระองค์รอวันนั้นที่เราจะพบกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู เอเมน!

ข้อคิดประจำวัน

ชื่อของฉันถูกจดบันทึกไว้บนสวรรค์!

จิตใจที่รับใช้

โดย จอร์จ สเตซี่ ปีเตอร์สัน (Josh & Stacy Peterson)

ข้อพระคัมภีร์ : ปฐมกาล 29:20, อพยพ 18:13, กันดารวิถี 1:32, กันดารวิถี 3:10, กันดารวิถี 4:3,

เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12, มาระโก 10:45, 1 เปโตร 4:10, เอเฟซัส 6:7

การรับใช้: หมายถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือ, การทำคนให้เป็นประโยชน์, การเกื้อกูล

คำว่า “การรับใช้” ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ NIV ถึง 279 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับคำว่า “สาวก” ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับเดียวกัน ซึ่งมี 293 ครั้ง สรุปได้ว่า การรับใช้คือส่วนประกอบที่สำคัญของความเป็นคริสเตียน /ชีวิตของการเป็นสาวก ตั้งแต่อดีต พระเจ้าได้เรียกคนของพระองค์ให้รับใช้:

- ยาโคบรับใช้ถึง 7 ปีเพื่อให้ได้แต่งงานกับนางราเชล (ปฐมกาล 29:20)
- โมเสสรับใช้ในฐานะผู้วินิจฉัยให้กับประชาชน (อพยพ 18:13)
- ผู้ชายต้องรับใช้ในกองทัพ (กันดารวิถี 1:32)
- ลูกชายของอาโรนรับใช้ในฐานะปุโรหิต (กันดารวิถี 3:10)
- ผู้ชายต้องรับใช้ในเต็นท์นัดพบ (กันดารวิถี 4:3)
- เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12 ย้ำเตือนให้เรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ใน พระคัมภีร์ไบเบิล ทุกคนถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและรับใช้ซึ่งกันและกัน สิ่งสำคัญที่สุด คือพระเยซูเรียกให้เราเป็นเหมือนพระองค์ ก็คือ ผู้รับใช้: “เพราะบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติ... (มาระโก 10:45)

ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เราสามารถรับใช้ - และเราควรจะรับใช้ - โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์ใดๆ

“ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้วก็ให้เจืองานของประทานนั้นแก่กันและกัน .” 1 เปโตร 4:10

การรับใช้เป็นที่พระเจ้าออกแบบมาเพื่อเป็นของประทานที่พระเจ้ามอบแก่เรา! เหมือนกับทุกอย่างในชีวิตของเราเราต้องรับใช้ด้วยจิตใจที่ถูกต้อง คือจิตใจที่ให้พระสิริและทำให้พระเจ้าพอพระทัย จะรับใช้หรือไม่รับใช้ก็ล้วนแต่เปิดโปงใจของเรา

“จงรับใช้ด้วยความเต็มใจราวกับกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์” เอเฟซัส 6:7

ไตร่ตรอง

เวลาที่ท้าทายที่สุดของผมในการรับใช้คือ เวลาที่ผมเหนื่อยหรือยุ่ง มีหลายครั้งที่ผมใช้ลูกเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่รับใช้ ข้ออ้างเหล่านั้นอาจดูสมเหตุสมผลในบางครั้ง แต่บ่อยครั้งที่มันเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อให้ได้กลับบ้านเร็วขึ้น เช่น “ผมต้องเอาลูกเข้านอน”

ผมอยากเห็นลูกเติบโตขึ้นมาได้เรียนรู้ในการเป็นเหมือนพระคริสต์ แต่ลูกเห็นพระเยซูในตัวผมหรือเปล่า? ลูกเห็นว่า ผมรับใช้ด้วยจิตใจที่ซนบานหรือผมทำไปอย่างงั้นแหละ หรือผมจำต้องทำเพราะไม่มีใครทำ?

ประยุกต์ใช้

1. ผู้อื่นเห็นว่าคุณเป็นผู้รับใช้หรือเปล่า?
2. พี่น้องสามารถพึ่งพาคุณได้ไหม?
3. คุณรับใช้ด้วยใจที่ซนบาน แม้กระทั่งคุณอาจต้องอธิษฐานเพื่อมีจิตใจเช่นนั้น หรือคุณทำเพราะหน้าที่?
4. คุณอาสาที่จะรับใช้ หรือคุณรอให้คนอื่นร้องขอก่อน?

อธิษฐาน องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ โปรดประทานโอกาสในการรับใช้อย่างซนบาน ของจงช่วยข้าพระองค์ที่จะถ่อมใจถ้ามีคนชี้ให้ลูกเห็นถึงจิตใจที่ขาดการรับใช้ของลูก เอเมน!

ข้อคิด วันนี้เราจะรับใช้ใครโดยไม่ต้องรอให้ถูกขอก่อนได้บ้าง? ลองถามใครบางคนดู ว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่ได้รับใช้หรือไม่?

จิตใจที่ถ่อมใจ

โดย เจเจ กริฟฟิน (JJ Griffin)

ข้อพระคัมภีร์ : ฟิลิปปี 2:3-8

ความถ่อมใจหมายความว่าอย่างไร? คำว่าถ่อมใจมีคำนิยามที่ว่าลดตัวของเราลงหรือวางตัวเองได้ผู้อื่น ฟิลิปปี 2:5-8, เราเห็นได้ว่า พระเยซูเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุด! ในความเป็นมนุษย์เรามากจะสนใจแต่ความต้องการของตัวเอง ไม่ว่าจะป็นงานอดิเรก โรงเรียน การงาน กีฬาหรือการคบหาผู้คน เงินทอง สิ่งของทางโลก เวลาของเรา หรือ เพื่อนที่เรามี เรามักหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเอง จนลืมพี่น้องหรือคนหลงหายที่อยู่รอบข้างเรา พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นกษัตริย์เหนือสิ่งทั้งปวง แต่พระองค์ยังทรงลงมาที่โลกนี้ และสิ้นพระชนม์ที่ไม่กางเขนเพื่อเรา! ไม่มีตัวอย่างของการเสียสละใดที่ดีที่สุดไปกว่านี้แล้ว!

พระเยซูสอนเราอะไรในเรื่องของความถ่อมใจในความสัมพันธ์? อย่างแรกเราต้องเอาสายตาของเราออกจากตัวเองแล้วมองไปที่พระเยซู! เราต้องรวบรวมจิตใจของเราที่คิดเหมือนพระคริสต์และพิจารณาถึงผู้อื่นเหนือตัวเราเอง!

ตอนเป็นเด็กผมอยากมีจุดขึ้นของตัวเองต่อพ่อแม่ของผม เราออกไปทานอาหารหลังจากนั้สการวันอาทิตย์ เราไปร้านสเต็กซึ่งผมไม่ชอบไป หลังจากที่ผมร้องไห้โวยวาย แต่ก็ไม่สามารทำให้พ่อแม่เปลี่ยนใจได้ พ่อให้ผมเลือกว่าจะเข้าร้านทานอาหารด้วยกันดี ๆ หรือว่าจะนั่งรออยู่ในรถท่ามกลางอากาศที่อบอ้าวในเมืองเท็กซัส แล้วก็นั่งมองคนอื่นรับประทานอาหารผ่านกระจกรถแทน! ผมอยากประท้วงจึงเลือกทางเลือกที่สอง ผมต้องนั่งทนหิว เหงื่อท่วมตัวอยู่ในรถ คุณอื่นทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ผมถูกแยกออกจากครอบครัวในช่วงมื่อนั้นเพราะความหยิ่งของผมเอง และแล้วพ่อก็เดินออกมาเพื่อให้โอกาสผม พ่อบอกว่า “ถ้าลูกยอมออกมาทานอาหารกับเราตอนนี้ พ่อแม่ก็จะไม่ทำโทษกับการกระทำของคุณ” แทนที่จะรับข้อเสนอที่นี้ ผมกลับปฏิเสธและได้รับโทษ ผมกลับต่อต้านพ่อไปว่า “ผมไม่ควรถูกทำโทษ พ่อต่างหากที่ให้ทางเลือกผมที่จะนั่งอยู่ในรถ” พ่อตอบกลับมาว่า “เจ เจนี่เป็นความตั้งใจที่ลูกเลือกเอง ไม่ใช่พ่อ” นี่เป็นตัวอย่างของการขาดความถ่อมใจที่ทำให้ผมจบอย่างที่ผมไม่ต้องการให้เป็น วันนั้นหากผมยอมที่จะปฏิเสธความปรารถนาของตัวเองและยอมเชื่อฟังพ่อแม่ ผมก็คงจะได้ทานอาหารอร่อยพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ในวันนั้น!

ด้านจิตวิญญาณก็เช่นกัน ถ้าเราฟังและเชื่อคำพระบิดาของเรา เราก็ได้ชื่นชมกับรางวัลที่พระองค์เตรียมให้กับเรา ถ้าไม่เราก็จะพบว่าตัวเองจมปลักกับความทนทุกข์กับผลที่ตามมา ความไม่ถ่อมใจสามารถแยกเราจากคนที่เรารักได้

ไตร่ตรอง

ขณะที่เราเตรียมต้อนรับปี 2013 และหากเรามองย้อนไปในปี 2012 ชัยชนะของคุณคืออะไร? หรือคุณรู้สึกล้มเหลว? คุณได้เติบโตในเรื่องใดบ้าง? คุณจะเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไรบ้างในปีที่กำลังมาถึง? เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคุณสามารถบอกตัวเองได้ไหมว่าตัวคุณเองมีจิตใจชนิดไหน? จิตใจถ่อมใจหรือจิตใจที่ยิ่ง?

ประยุกต์ใช้

1. ตัวอย่างของพระเยซูส่งผลกระทบหรือทำให้คุณบาดใจอย่างไร เพื่อที่คุณจะเป็นคนที่ถ่อมใจมากขึ้น?
2. ศึกษา สุภาษิต 11:2, 12:15, 15:32, 18:12.
 - อะไรเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา?

- คุณเติบโตอย่างไรบ้าง?
 - คุณขอคำแนะนำมากแค่ไหน?
 - คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนบอกว่าคุณสามารถเติบโตขึ้นได้?
 - เรื่องใดบ้างที่คุณรู้สึกภูมิใจและเรื่องใดที่คุณรู้สึกทำได้ไม่ดี? อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง?
3. หากภาคปฏิบัติทำหนึ่งอย่างที่สามารถช่วยให้คุณถ่อมใจมากขึ้นได้ ในปีหน้า? คุณจะแชร์เรื่องของคุณให้ใครฟัง?

อธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา หากปราศจากพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไร้ค่า! หลายครั้งที่จิตใจข้าพระองค์เต็มไปด้วยบาป แต่ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่เงื่อนไขของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของความถ่อมใจ ขอช่วยข้าพระองค์ที่มีจิตใจเช่นนั้น ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ ให้คิดเหมือนที่พระองค์คิด และนำทางข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์และนำข้าพระองค์ออกมาจากความมืดมิด! โปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่อ่อนโยนที่จะยอมรับพระคำและการสั่งสอนจากพระองค์! ช่วยข้าพระองค์ให้รักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเยซูรัก ที่ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์สุดหัวใจ เอเมน!

ข้อคิดประจำวัน

ความถ่อมใจที่แท้จริงไม่ใช่คิดให้น้อยลงเรื่องตัวเอง แต่คือคิดถึงตัวเองให้น้อยลง
 True Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less.

ทีละก้าว

โดย เดวิด เบรินด์ (David Berndt)

ข้อพระคัมภีร์ :

ยอห์น 15:7

“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สิ่งนั้น”

สดุดี 119:103-105 “...พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์”

พิเคราะห์

คุณยังจำถึงครั้งแรกที่พระคำของพระเจ้าถูกเปิดออกต่อหน้าคุณได้ไหม? คุณตอบสนองอย่างไร? จะเป็นอย่างไร ถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในศตวรรษแรกที่ได้รับจดหมายจากท่านเปาโล? การอ่านพระคัมภีร์เป็นเหมือนหน้าที่หรือเป็นความชื่นบานสำหรับคุณ? เราหลงลืมถึงพลังของพระคำพระเจ้าหรือไม่? หากปราศจากการดูแลและความใส่ใจ เราสามารถทำให้พลังของพระเจ้าลดน้อยลง ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรา จากการศึกษาคริสเตียนในยุคแรก เรโนนัสจากอเล็กซานเดรีย เขียนไว้ว่า “อย่าให้เราละทิ้งนิสัยการอ่านข้อพระคัมภีร์ เพราะไม่มีอะไรที่จะหล่อเลี้ยงหรืออุ้มชูจิตใจของเราได้เท่ากับการศึกษาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์” ฉะนั้นให้เรา มาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อเพื่อช่วยจุดประกายไฟของการรักพระคำของพระเจ้าด้วยกัน

ยอห์น 15:7 พลังจากพระคำของพระเจ้า ในหนังสือยอห์นบทที่ 15 พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า พระองค์เป็นเถาองุ่นและพวกเราเป็นกิ่งก้าน เราอยู่ได้เพราะได้รับการทนบำรุงจากพระองค์และจากพระคำของพระองค์ เราไม่สามารถไปต่อได้โดยไม่คั่นดูจากข้อพระคัมภีร์ เพราะเราจะขาดกำลังและอ่อนแรง ผมเคยปล้ำสู้กับความคิดเรื่องเกณฑ์เหล่านี้มานาน ในหัวเรารู้ว่าต้องทำอะไร แต่บาปแห่งความดีอื่นได้นำผม ไปสู่ข้อแก้ตัวที่ไม่อ่านพระคัมภีร์ เช่น “เดี๋ยวว่างแล้วค่อยอ่าน” หรือ “ผมอ่านหนังสือด้านจิตวิญญาณที่ให้ความคิดดีกว่า” “ผมรู้แล้วว่าพระคัมภีร์พูดอะไร” ท้ายที่สุด ข้อแก้ตัวเหล่านั้น ได้นำจิตวิญญาณผมติดกับดัก ผมเข้าใจดีว่า ความคิดร้ายกาจ และ จิตวิญญาณของผมจะได้รับอุ้มชู ในเวลาที่ผมติดสนิทกับเถาองุ่น นั่นจะช่วยให้ผมตัดข้อแก้ตัวออกไป และเพิ่มเวลามากขึ้นในการศึกษาพระคัมภีร์

สดุดี 119:103-105 พระคัมภีร์นั้นช่วยประสงค์ของพระคำพระเจ้า จริงๆ แล้วคริสเตียนเป็นคำในพระคัมภีร์ที่ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น (การสอน การตักเตือน การว่ากล่าว การอบรมในทางธรรม) พระคัมภีร์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไหม? ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ถ้าปราศจากโคมและแสงสว่างที่นำทาง? แน่นอนที่จิตวิญญาณของเราจะถูกนำให้ตรงไป เราต้องใช้เบตเตอร์ที่มีคุณภาพ ยืนยาว ตลอดชีวิต และแน่นอน พระคัมภีร์จะรักษาทางของเราให้ตรงไปและออกห่างจากความมืด

ไตร่ตรอง

ทำความเข้าใจกับพลังและจุดประสงค์ของพระเจ้าว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ที่เราจะรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้น พวกเขาแต่ละคนต่างมีการเดินทางด้านจิตวิญญาณส่วนตัวที่เราต้องให้ความเคารพ ตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัย เพื่อนผมคนหนึ่ง ใช้นิทานเรื่อง “แต่กับกระต่าย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่า ผลลัพธ์ตอนจบของเราควรอยู่ที่สวรรค์ ซึ่งสำคัญมากกว่าว่า “เราจะไปได้เร็วแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนอื่น” ตอนนั้นผมรู้สึกว่าการศึกษาพระคัมภีร์และการเดินกับพระเจ้าของตัวเองนั้นอยู่ในจุดเดียวกับแต่ เพราะดูเหมือนเพื่อนของผมจะวิ่งแซงหน้าผมไปแล้ว ในเรื่องการอธิษฐานที่ยาวกว่า และสามารถวิเคราะห์ข้อพระคัมภีร์ได้อย่างลึกซึ้ง สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากนิทานเรื่องนี้ คือ พระเจ้าไม่ได้หวังว่าผมจะไปได้เร็วแค่ไหนในการเดินทางระหว่างผมกับพระเจ้า ความเป็นจริงคือ

ว่า พระเจ้าไม่มีเรื่องราวของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเลย ประเด็นคือว่าในแต่ละวันนั้นขอให้เรามุ่งไปข้างหน้า บางคนอาจจะอ่านพระคัมภีร์จบได้ในหนึ่งวัน สำหรับคนอื่นอาจเพิ่งเริ่มเปิดหลังจากที่ห่างหายไปนาน ไม่ว่าทางไหนก็ตาม เมื่อที่เราพบกับหนทางที่จะกลับไปติดสนิทอยู่กับเขาองุ่นแล้ว พระเจ้าจะประทานสิ่งที่เราต้องการเพื่อไปก้าวสู่เส้นชัย

ประยุกต์ใช้

1. ก้าวไปอีกขั้นในการศึกษาพระคัมภีร์ในวันนี้ จดจำว่าพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกของพระองค์
2. ทำสิ่งใหม่ๆ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ควบคู่การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆ
3. ทำสิ่งเก่าๆ ที่เคยทำ อาจมีบางครั้งที่คุณต้องกลับไปท่องจำข้อพระคัมภีร์ข้อโปรดที่คุณเคยท่องมาก่อน

อธิษฐาน

อธิษฐานใน ยากอบ 1:5 ร้องขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อการค้นหาข้อพระคัมภีร์ อธิษฐานที่พระเจ้าจะเปิดความคิดเพื่อให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆ จากข้อพระคัมภีร์ที่เราอาจจะอ่านไปแล้วหลายรอบ ข้อพระคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนหอมหัวใหญ่ ที่มีหลายชั้นที่อาจทำให้คุณน้ำตาไหลด้วยความชื่นชมยินดี

ข้อคิดประจำวัน

ไม่มีก้าวใดที่เล็กเกินไป ในสายตาของพระเจ้า

กล้าที่จะฝัน

โดย เค-แซม และ บริ เพอร์กินส์ (K-Sam & Bri Perkins)

ข้อพระคัมภีร์

กัณดารวิถี 13:17-31;14:1-10,28-31 ข้อความที่ตัดตอนมา : โมเสสใช้เขาทั้งหลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอัน และสั่งเขาทั้งหลายว่า จงเข้าไปที่เนเกบข้างโน้นและขึ้นไปเขตเทือกเขา ตรวจสอบแผ่นดินนั้นว่าเป็นอย่างไร และว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังแข็งแรงหรืออ่อนแอ มีคนน้อยหรือมาก ฯลฯ คนเหล่านั้นจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน เมื่อมาถึงห้วยเอชโคลด์ ที่นั่นเขาตัดงูหนึ่ง มีงูหนึ่ง สองคนใช้ไม้คานหามา เขาก็เก็บผลทับทิมและมะเดื่อมาบ้าง เขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน เขาเล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาคคนอิสราเอลฟังว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไป มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริง และนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้น แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมาก และเมืองของเขาที่ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบ” จากนั้นคาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสและกล่าวว่า “ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้น เพราะพวกเรามีกำลัง สามารถที่จะเอาชนะได้”

พิเคราะห์

คานาอัน ดินแดนที่ไม่เหมือนกับทุกที่ที่คนอิสราเอลเห็นเคยมา แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยผลไม้ น้ำนมและน้ำผึ้ง เป็นแต่ถึงกระนั้นปวงชนอิสราเอลก็ไม่กล้าที่จะฝันถึงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ เมื่อเห็นอุปสรรคคือ คนที่ตัวใหญ่แข็งแรงและทรงพลังเหมือนยักษ์ ไม่เพียงแต่ไม่มั่นใจในกำลังของตนเอง แต่พวกเขายังขาดความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงกระนั้นยังมีชายสองคนที่กล้าที่จะฝัน พวกเขาฝันว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนที่พวกเขาสมควรได้รับ ความเชื่อของพวกเขาทำให้มันเป็นความจริง

ไตร่ตรอง

ความคิดเมื่อตอนที่พบกับภรรยาของผม (เธอคือนางในฝัน) ตอนผมอายุ 15 ปี ไม่เคยหายไปจากใจของผมเลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกผมตอนนั้นว่ามันไม่มีทางเลย ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด

“คุณยังเด็กเกินไปที่จะคิดเรื่องภรรยาแสนดีที่มีพระเจ้า”

“คู่รักหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก”

“คุณไปกันไม่ได้หรอก”

นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินจากผู้คนมากมายเมื่อเขารู้ว่าผมสนใจบริ แต่ผมรู้ว่าด้วยความกล้าและความเชื่อในพลังของพระเจ้า อาจจะทำให้เธอมาโบสถ์ หลังจากมิตรภาพที่ถูกสร้างขึ้นหลายเดือนจากนั้น เธอเริ่มศึกษาพระคัมภีร์กับซิสเตอร์ และการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง บริก็เปลี่ยนใจ และมาเป็นแฟนกับผม เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมคบเป็นแฟน และเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ผมตกหลุมรักตั้งแต่อายุ 15 ปี เราแต่งงานกันได้ 2 ปีครึ่ง และมีลูกชายที่น่ารักชื่อยูริอาห์ พระเจ้าทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพียงแค่ว่ากล้าที่จะฝัน

คาเลบและโยชูวาคือชาวอิสราเอลเพียงสองคนที่ได้รับการอวยพร นั่นเพราะพวกเขากล้าที่จะฝัน อย่างกล้า”ยักษ์”ในชีวิตของคุณ ที่มันกำลังขัดขวางความใฝ่ฝันของคุณ พระเจ้าอยู่กับคุณและพระองค์จะประทานให้คุณมากกว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้

ประยุกต์

- 1.อะไรทำให้อิสราเอลมองไม่เห็นพระสิริของพระเจ้าที่นำพวกเขาอยู่? ความกลัว? ความหยิ่ง? อดีตที่ผ่านมา?
และอะไรที่ทำให้คุณมองไม่เห็นพระสิริของพระเจ้าที่นำคุณอยู่?
- 2.อะไรคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณ? มันเป็นความใฝ่ฝันที่คุณไม่กล้าแม้แต่จินตนาการหรือเปล่า? คุณมีความใฝ่ฝันสำหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเปล่า? อะไรทำให้คุณไม่กล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่?
- 3.อะไรทำให้คุณรู้สึกยากที่จะวางใจเมื่อคุณรู้ว่าพระสัญญาเป็นสิ่งที่ดี?
- 4.คุณจะให้พระเจ้าเป็นแรงกระตุ้นในความใฝ่ฝันของคุณได้อย่างไร?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าในฟ้าสวรรค์ ข้า พระองค์ประหลาดใจกับการสรรสร้างและจินตนาการของพระองค์ โปรดอภัยให้ข้าพระองค์ที่อ่อนแอจนไม่อาจเห็นพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์ขอบคุณในการจัดเตรียมความหวังที่มั่นคงในพระองค์ และนั่นทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เพราะพระองค์คือพระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะฝัน ขอพระองค์ประทานความกล้าที่จะฝันที่ไม่อาจวัดได้ โปรดประทานหัวใจที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่จะฝันได้มากมาย และมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ อาเมน

ข้อคิดวันนี้

พระเจ้าทรงกระทำได้มากกว่าความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา

(เอเฟซัส 3:20)

"พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้จิตใจที่บริสุทธิ์"

โดย ฮานส์ ราสมุสเซน (Hans Rasmussen)

ข้อพระคัมภีร์:

สดุดี 51: 1-19; ข้อ 10 "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นฟูจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์"

พิเคราะห์

ในหนังสือสดุดีบทที่ 51 เป็นหนึ่งในไม่กี่บทที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เราได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เหตุใดข้อพระคัมภีร์ข้อนี้จึงถูกเขียนขึ้น เหตุเนื่องจากการที่ดาวิดได้ทำบาปในการเป็นชู้กับนางบัทเชบา และยังหาเหตุทำให้สามีของเธอถูกฆาตกรรม เพื่อปกปิดความบาปผิดของตน จากการทำนางบัทเชบาตั้งครรภ์ เรื่องราวทั้งหมดปรากฏในหนังสือ 2 ซามูเอล บทที่ 10

สิ่งนี้ได้ปรากฏเด่นชัดต่อผมเองเกี่ยวกับการบันทึกความบาปผิดของดาวิด บาปซึ่งเป็นความน่าละอายต่อเขาในฐานะที่เป็นกษัตริย์ แต่ดาวิดไม่ได้หึงพยองเกินกว่าที่จะจัดการกับบาปนี้และสารภาพมันออกมา เมื่อเดวิดถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้กระทำไป เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนี้เป็นบาปที่แย่มาก ดาวิดชบหน้าลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจากประสบการณ์ของเขาในครั้งนั้นได้กลายมาเป็นบทเพลงสดุดีที่งดงามบทนี้

ไต่ตรอง

เทือกเขาร็อกกีเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีถึงความงดงาม และลำธารน้ำที่ใสสะอาด ครั้งแรกที่ผมได้ไปเยี่ยมชมรัฐโคโลราโดขึ้นมองจากที่ราบของวิสคอนซิน ผมรู้สึกถึงความงามของที่นั่น สิ่งที่ผมชื่นชอบเมื่อมาที่นี่คือ การนั่งฟังเสียงน้ำไหลอยู่ข้างลำธาร แต่ในน้ำนี้มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายมากชื่อ เชื้อโกลาเดีย (Giardia cyst) เชื้อชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กมากที่สามารถทำให้คนป่วยถึงขั้นรุนแรงได้ คุณไม่สามารถมองเห็นหรือมองเห็นพวกมันได้กระทั่งเมื่อสายเกินไปแล้ว อาการของเชื้อโกลาเดีย ได้แก่ โรคท้องเสีย แก๊ส ตะคริว คลื่นไส้ อาเจียน และเมื่อขี้ถ่ายออกแล้วมีอาการเหล่านี้มักจะหายไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ เป็นวงจรของเชื้อโรคชนิดนี้ อ่านเพิ่มเติมที่ ([http:// jeffco.us/jeffco/health_uploads/hplmbrochures/GIARDIA.pdf](http://jeffco.us/jeffco/health_uploads/hplmbrochures/GIARDIA.pdf))

สันดานบาปของคนเราเช่นกัน ที่สามารถเป็นเหมือนธารน้ำที่ภูเขา ทุกอย่างดูดีภายนอกแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในกลับไม่มีอะไรดี เราอาจดูเหมือนปกติ แต่แล้วก็ตกสู่รากะตัมหาหรือความไม่บริสุทธิ์ใจ เมื่อเรารู้สึกแย่และบอกว่า "ผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีก" หรือเราอาจจะมีอาชีพที่เคร่งครัดและคิดว่า "เราสมควรจะได้พักผ่อนบ้าง" จึงดื่มอัลกอฮอล์มากเกินไปหรือไปช้อปปิ้ง ใช้จ่ายเงินทองต่างๆที่เราเองก็ไม่ได้มีมากนัก หลังจากนั้นก็รู้สึกผิดและคิดว่า "ฉันจะมีทำให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไป" มันอาจจะเป็นวัฏจักรที่ลดลงมาบ้างแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้จิตใจที่บริสุทธิ์แก่เราได้

ดาวิดรู้ว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยตัวเอง เขาจึงขอให้พระเจ้าที่จะ "ทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นฟูจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์" สำหรับคำว่า "สร้าง" ในภาษาฮีบรูคือ Bara' มันหมายถึงการสร้างรูปร่างหรือรูปแบบเสมอ เหมือนกับพระเจ้าเป็นต้นแบบ Bara' เป็นคำที่ถูกใช้ในหนังสือปฐมกาลอธิบายการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก การให้กำเนิดสรรพสัตว์ อדם และอีวา

ประยุกต์ใช้

คุณกำลังติดอยู่ในวัฏจักรบาปของความอยากที่จะทำดี แต่คุณกลับทำไม่ได้ใช่ จากนั้นคุณก็พยายามเปลี่ยนแปลงด้วยการพึ่งพากำลังของคุณเองหรือเปล่า?

1. ขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณ ที่จะสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ภายในตัวคุณ
2. เช่นเดียวกับดาวิดที่ต้องชำระใจและสารภาพเกี่ยวกับความผิดบาปของเขา จงเปิดใจเกี่ยวกับบาปของคุณในวันนี้ บางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในความบาปนั้นๆ ในตอนนี้ แต่อาจจะเป็นบาปที่คุณไม่เคยเปิดใจเป็นความผิดบาปที่กำลังติดตามก่อกวนคุณอยู่ก็ได้

อธิษฐาน

อธิษฐานจากคำอธิษฐานของดาวิดจนกว่ามันจะกลายเป็นคำอธิษฐานของคุณเอง พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้จิตใจบริสุทธิ์แก่คุณ และท้ายที่สุดพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้จิตใจที่บริสุทธิ์แก่เรา

สดุดี 51:1-9 "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้กระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษา และไว้ดำเนินในการพิพากษานั้น" **ดูเถิด** ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป **ดูเถิด** พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกกลับของข้าพระองค์ ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ชื่นความชื่นบานและความยินดี ขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีดิ์ ขอทรงเปื้อนพระพักตร์พระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิ้น"

ข้อคิดวันนี้

พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้จิตใจที่บริสุทธิ์!

จิตใจที่ซื่อตรง

โดย แอน ราสมุสเซน (Ann Rasmussen)

ข้อพระคัมภีร์

สดุดี 32:2 บุคคลซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา

สุภาษิต 6: 16-17 มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ ดา ยโส ลิ่นมูสา...

สดุดี 25:21 ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่

พิเคราะห์

ฉันรักช่วงเวลาที่เราสามารถซื่อตรงจิตใจได้ทั้งหมด เราจะเต็มไปด้วยความสุข พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราซื่อตรงและไม่ต้องการให้เราประนีประนอมกับความจริง

ในสุภาษิต 6 :16-17 กล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงเกลียดชังลิ้นที่มูสา พระเจ้ารู้ว่าความซื่อตรงจะช่วยจิตใจของเรา และรู้ว่าการโกหกจะทำให้เราเจ็บปวด ข้อพระคัมภีร์บอกว่า เมื่อเราเอาความหวังของเราไว้ที่พระเจ้า และซื่อตรง สิ่งเหล่านี้จะปกป้องเรา พระเจ้าจะอวยพรอะไรให้กับเราและคนอื่นๆเมื่อเราซื่อตรง คำวิเศษณ์ถึงความเจ็บปวดของการไม่ซื่อตรง คำวิเศษณ์ชื่นบานและเป็นอิสระเมื่อเราซื่อตรง ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากในข้อพระคัมภีร์นี้ คุณสามารถได้ยินเสียงของความชื่นบานจากการเป็นคนซื่อตรงของดาวิด พระบิดาของเราให้คุณค่าความสำคัญกับจิตใจที่ซื่อตรง

ไตร่ตรอง

การมีจิตใจที่ซื่อตรงนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัย มันไม่ยากที่จะมีจิตใจที่ซื่อตรงอยู่เสมอ บางครั้งการที่เราซื่อตรงอาจทำให้เราต้องสูญเสียบางอย่าง เรากลัวว่าถ้าเราซื่อตรง คนอาจจะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงหรือเราอาจทำให้ใครบางคนเจ็บ บ่อยๆครั้งเราไม่ค่อยซื่อตรง เพราะว่าเราไม่ชอบทำผิดพลาด หรือเราอาจกลัวที่จะรับผลที่ตามมาถ้าเราซื่อตรง

ซาตานชอบที่จะเห็นเราหลอกลวง มันชอบที่เราจะไม่ซื่อตรงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ก่อนเป็นคริสเตียนฉันโกหกด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย ฉันโกหกเพื่อฉันจะได้ทำในสิ่งที่พ่อแม่ฉันไม่เห็นด้วย ฉันโกหกที่ทำงานว่าฉันทำงานเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็พยายามรีบเร่งทำมันให้เสร็จอย่างรวดเร็ว การทดลองที่จะโกหกไม่ได้หายไป ฉันยังถูกทดลองที่จะโกหกในเวลาที่ยังอาจทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ลง แต่ข้อพระคัมภีร์ข้างบนช่วยให้ฉันจดจำว่า พระเจ้าให้ความสำคัญกับความซื่อตรงมากขนาดไหน ข้อพระคัมภีร์ย้ำเตือนฉันเรื่องความชื่นบานในการซื่อตรงและสิ่งที่ยิ่งต้องการทำจริงๆคือการทำให้พระเจ้าพอใจ

ประยุกต์ใช้

1. ก่อนที่คุณมาเป็นคริสเตียน เวลาแบบไหนที่คุณถูกทดลองที่จะโกหก? การที่เรารู้อะไรนี้ ทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่ซาตานจะใช้สิ่งเหล่านั้นมาทดลองเราอีก
2. ข้อพระคัมภีร์ข้อไหนที่คุณจดจำเพื่อจะช่วยให้คุณที่จะซื่อตรง?
3. มีการโกหกหลอกลวงอะไรไหมที่คุณต้องสารภาพ เพื่อคุณจะได้รู้สึกถึงความสุขความชื่นบานของการซื่อตรง?

คำอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอขอบคุณสำหรับพระคุณอันน่าทึ่งของพระองค์ ขอขอบคุณที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์เอาชนะในทุกสิ่งได้ และข้าพระองค์ขออธิษฐานสำหรับชัยชนะของการมีจิตใจที่ซื่อตรง ขอทรงช่วยให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงจริงจังมากขนาดไหนกับบาปของการโกหก ทรงเกลียดการโกหก ในขณะที่สังคมทุกวันนี้พยายามทำให้การโกหกเป็นที่ยอมรับ ขอทรงช่วยให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นซื่อตรง และรู้สึกถึงความชื่นบานจากการซื่อตรงนั้น อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ เอเมน!

ข้อคิดวันนี้ ความซื่อตรงนำมาซึ่งความชื่นบาน

"ยกโทษให้แก่พระเจ้าด้วยหมดหัวใจ"

อาทิตย 23 ธันวาคม

โดย ซูซานน์ ไบตี (Suzanne Baity)

ข้อพระคัมภีร์

เมทธิว 11: 1-6 อีสยาห์ 45: 9-12 อีสยาห์ 55: 7-8 โรม 8: 28

ความเข้าใจ

เรามักจะไม่เข้าใจพระเจ้า เราคิดว่าเราถูกเรียกให้รักและเชื่อฟังพระองค์ แต่บางครั้งบางส่วนในจิตใจของเรายังรู้สึกเจ็บ เราอาจจะโกรธเคืองพระเจ้า เราอาจจะรู้สึกขมขื่นกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรา เรา รู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าหรือกับประสบการณ์การเป็นคริสเตียน คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม

ในหนังสือเมทธิว 11: 1-6 เราอ่านเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ยอห์นอยู่ในคุกและเขาก็มีคำถามว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจริงหรือ ซึ่งเพียงไม่กี่บทก่อนหน้านั้นเราได้เห็นว่ายอห์นให้บัพติศมาพระเยซูและยอมรับในพระสิริความเป็นพระเจ้าของพระองค์ เกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อของเขา ยอห์นเจ็บปวดจากการอยู่ในคุกและอยู่ในสถานที่ที่มีอันตรายมาก เขาอาจคิดว่าการมาของพระเจ้าหรือพระเมสสิยาห์จะมีลักษณะที่แตกต่างไปมากกว่านี้ เขาอาจจะคิดว่าการรับใช้ของเขาและความเชื่อของเขาจะนำเขาไปสู่สถานที่ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่านี้ เป็นสถานที่แห่งชัยชนะ การได้รับพระพรและการเกิดผล แต่เขากลับต้องมาอยู่ในคุกแทน พระเยซูตอบคำถามของยอห์นโดยพูดว่า "บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรค ผู้นั้นเป็นสุข" (ข้อ 6) คำว่า "เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค" เป็นภาษากรีก *skandalizo* มักจะแปลว่า "ทำให้โกรธเคือง" แท้จริงแล้วพระเยซูบอกเราว่า เราจะมีความสุขเมื่อเราไม่ "ถูกทำให้โกรธเคือง" โดยพระองค์ ภาษากรีกให้ความหมายของการติดกับดักหรือบ่วงแร้ว ของการ "โกรธเคือง" หรือ "เจ็บปวด" ซึ่งเป็นการติดบ่วงแร้วในหัวใจของเรา คุณสัมพันธ์ได้หรือไม่ ส่วนตัวฉันสามารถคิดถึงว่าบ่อยครั้งในชีวิตเมื่อฉันรู้สึกหัวใจของฉันติดกับดักกับความเจ็บปวด การถูกทำให้เจ็บจากพระเจ้าหรือจากผู้คน คุณเคยรู้สึกโกรธเคืองพระเจ้าหรือสถานการณ์ในชีวิตของคุณบ้างหรือไม่

ในหนังสืออิสยาห์ 45: 9-12 พระเจ้าตรัสให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นช่างปั้นและเราเป็นดินเหนียว ข้อความนี้เป็นข้อพระคำที่จริงจังในขณะที่เป็นข้อที่ทำทนายที่เราไม่อาจจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้แต่ต้องยอมจำนนต่อการออกแบบของพระเจ้าในชีวิตของเรา คุณกำลังได้เสียดกับพระเจ้าเกี่ยวกับอะไรในชีวิตของคุณอยู่ แน่แน่นอนว่าพระเจ้ายินดีสำหรับการสนทนาและการเรียกเราให้จิตใจของเราให้แก่พระองค์ท่ามกลางการทดลอง มีความทำทนายหลายอย่างที่รุนแรงในชีวิตของเราและเรารู้สึกต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น แต่การทรงเรียกอยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ที่เรียกให้เรายอมจำนนและไว้วางใจ

การไถ่ครวญ

จิตใจของเราอาจ โกรธเคืองและติดกับดักกับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ฉันรู้ว่าในชีวิตของฉันมีหลายครั้งที่ฉันจะต้องขุดลึกลงไปในความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้าที่จะเข้าใจทางเลือกของพระองค์สำหรับชีวิตของฉัน ในการเป็นคริสเตียนฉันจำต้องพูดคุยกับพระเจ้าในการจัดการกับการสูญเสีย การสูญเสียผู้ปกครอง แม่ฉันได้ฆ่าตัวตายและการสูญเสียความไว้วางใจทุกอย่างผ่านช่วงเวลา 30 ปี มีบางวันที่มืดมน ฉันรู้สึกว่า "ถูกทำให้โกรธ" โดยพระเจ้า ฉันโกรธพระเจ้า ผิดหวังกับพระเจ้า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยฉัน "ให้อภัย" พระเจ้า คือการยอมจำนนและเชื่อมั่นว่าแผนงานของพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าแผนงานของฉัน ในจิตใจที่ทำงานผ่านความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดคือการกำหนดเจตจำนงที่จะยอมจำนนต่อแผนงานของพระเจ้าและไว้วางใจพระองค์โดยตระหนักว่าพระองค์เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้อย่างบริบูรณ์

ข้อปฏิบัติ

1 คุณยังเก็บความขมขื่นหรือความผิดหวังที่มีต่อพระเจ้าไว้บ้างหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้คุณเขียนเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกเจ็บปวด เขียนลงในกระดาษ พร้อมกับเขียนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ผ่านการทดลองหรือวิธีการที่พระเจ้าได้ดึงคุณกลับมาใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านการต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านั้น

2 ใช้เวลาในการใคร่ครวญว่าพระเจ้าใช้ความท้าทายนี้เพื่อว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อธิษฐาน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันรู้สึกขอบพระคุณที่แผนงานของพระองค์นั้นประเสริฐยิ่งกว่าแผนงานของข้าพระองค์ และความคิดของพระองค์ประเสริฐยิ่งกว่าความคิดของข้าพระองค์นัก โปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะปลดปล่อยความผิดหวัง ความเจ็บปวดและความโกรธเคืองที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเชื่อมั่นในพระองค์และแผนงานของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ช่วยทำให้ข้าพระองค์เห็นส่วนที่ดีในสิ่งที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของข้าพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ยอมจำนนและจดจำไว้เสมอว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐยิ่ง พระองค์ได้ซื้อข้าพระองค์ในราคาที่สูงและข้าพระองค์มีค่าต่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อใคร่ครวญสำหรับวันนี้

พระเจ้าประเสริฐและพระองค์ทรงปั้นแต่งฉันตามที่พระองค์เห็นสมควร

แสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

by Chris Clawson โดย คริสคลอว์สัน

ข้อพระกัมภีร์: ฮีบรู 5:7 (TNCV) “ในระหว่างที่พระเยซูทรงอยู่ในโลก พระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและคำร้องทูลอ่อนวอนด้วยเสียงอันดังและด้วยน้ำตาไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์จากความตาย และพระเจ้าทรงสดับเพราะพระเยซูทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความยำเกรง”

พิเคราะห์

คุณจะทำอะไรกับคนที่กำลังต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณมาตลอดทั้งชีวิตของการเป็นมนุษย์? แสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจอย่างที่เราเชื่อคริสตเจ้าทำ! “จงให้ความคิดของคุณ ความมั่นใจ ความหวัง สายตาของคุณจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์” อย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวผ่านทางผู้เขียนฮีบรูไว้ (3:1,11; 6:19-20; 12:3) และคุณจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร คุณจะค้นพบความพยายามอย่างต่อเนื่องที่พระเยซูคริสต์เฝ้าทูลร้องขอต่อพระบิดา คุณจะเห็นความสิ้นหวังและการพึ่งพาพระเจ้าในแต่ละวันของคนหนึ่งทีรอคอยความสำเร็จของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระเยซูคริสต์รู้ว่ารางวัลแห่งความสำเร็จของการประพาศิตีไม่ใช่แค่การได้รับความรอด แต่รวมถึงหลักปฏิบัติเบื้องต้นของการมีชีวิตในร่างกายเดียวกัน ดังนั้น “ในระหว่างที่พระเยซูทรงอยู่ในโลก พระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและคำร้องทูลอ่อนวอนด้วยเสียงอันดังและด้วยน้ำตาไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์จากความตาย และพระเจ้าทรงสดับเพราะพระเยซูทรงยอมเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความยำเกรง”

ใคร่ครวญ

สิ่งที่แน่นอนและจะไม่เปลี่ยนแปลง คือ ชีวิตจะต้องมีจุดสิ้นสุด แต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นๆ ได้ ก็ด้วยการเดินทางที่ไม่มีใครรู้และไม่มีแผนที่กำหนดไว้ ผมคงไม่มีทางบรรยายชีวิตของผมที่เป็นอยู่ได้เลย ด้วยความสัตย์จริง บ่อยครั้งที่การได้มีประสบการณ์ชีวิตในสิ่งที่ผมหวังและอธิษฐานไว้นั้นก็ยุ่งเหยิง ขอดเยี่ยม และบางครั้งก็ท่วมท้น การแต่งงาน การเป็นพ่อแม่ ความสัมพันธ์แบบเพื่อน สุขภาพ และความรับผิดชอบที่โบสถ์ ทำให้ผมอยู่ในสภาวะที่ทั้งขึ้นทั้งลง ในแต่ละวันผมตื่นมาพร้อมคำถามว่าลูกๆ ของผมจะมีบททดสอบหรือฝึกฝนความอดทนอะไรให้กับผมบ้าง ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อวานนี้ใช้ไม่ได้สำหรับวันนี้ ดังนั้น เลียนแบบพระเยซูคริสต์ ความต้องการแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่สิ้นหวังในแต่ละวันก็เหมือนกับความต้องการออกซิเจนสำหรับหายใจ ช่างเป็นความจริงอันลึกซึ้งที่ว่า ไม่มีทีใดในระหว่างการเดินทางที่การแสวงหาพระเจ้าจะเป็น อันดับสองรองสิ่งใด เป็นเรื่องของอดีต หรือสิ่งที่เคยทำสำเร็จไปแล้ว คุณสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ไหม พระเยซูคริสต์ทำได้

Applicationการนำไปใช้

1. When in your journey have you most desperately sought God like Jesus?

ช่วงไหนของการเดินทางในชีวิตของคุณที่คุณร้องทูลวิงวอนขอพระเจ้าด้วยหัวใจที่สิ้นหวัง

2. What sin, hard-heartedness has/is/could turn you away from seeking God? (Hebrews 3:12-14)

อะไรคือบาปและความแข็งกระด้างในจิตใจของคุณที่ขวางกั้นไม่ให้คุณแสวงหาพระเจ้า (ฮีบรู 3:12-14)

3. What needs to change for you to seek God with all your heart like Jesus?

อะไรที่คุณต้องการเปลี่ยนเพื่อที่คุณจะสามารถแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์

4. Sing #218 “I Need Your Love” and meditate on the words.

ร้องเพลงที่ 128 “ข้าต้องการความรักจากพระองค์” และคิดใคร่ครวญคำต่างๆ ในบทเพลง

5. For additional study, read Hebrews asking the question “How should I seek God?”.

5. สำหรับศึกษาเพิ่มเติม อ่านในหนังสืออีบุร และตั้งคำถาม "ฉันจะแสวงหาพระเจ้าอย่างไร"

Prayer คำอธิษฐาน

Father, I need you today, more than ever before. You are the anchor for my soul. You are the source of my confidence and hope. You are my life's guide and goal. Help me to see you the way that Jesus did every day of His life. Show me what sin and hard heartedness is keeping me from seeking you like Him. Please soften my heart, make me sensitive and bring me near to you again. You alone can save me from the daily battles of this human life until my journey is finished. I WILL SEEK YOU WITH ALL MY HEART! I will seek you during the days of my life here on earth the way my LORD Jesus did. In whose name I know you will answer me! Amen.

พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ต้องการพระองค์วันนี้ มากกว่าวันไหนๆ ที่ผ่านมา พระองค์ทรงเป็นเสาหลักแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความเชื่อมั่นและความหวังใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางและจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะได้เห็นหนทางที่พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ในทุกๆ วันของช่วงชีวิตพระองค์ ขอทรงสำแดงความบาปและความแข็งกระด้างของจิตใจที่ขวางกั้นไม่ให้ข้าพระองค์ได้แสวงหาพระองค์ อย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงทำ ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์อ่อนนุ่มลง ทำให้ข้าพระองค์สัมผัสความรู้สึกได้และ นำข้าพระองค์มาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งเถิด พระองค์ผู้เดียวที่สามารถช่วยข้าพระองค์ให้ข้ามผ่านสมรภูมิรบแห่งชีวิตมนุษย์ในแต่ละวันของข้าพระองค์จนถึงวันสุดท้ายของข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะแสวงหาพระองค์ราวเท่าที่ข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่บน โลกนี้เหมือนอย่างที่คุณพระเยซูคริสต์ได้ทำ ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนาม พระเยซูคริสต์เจ้า อามีน

Thought For the Day ข้อคิดสำหรับวันนี้

Today is the day I need God the most!

วันนี้เป็นวันที่ฉันต้องการพระเจ้ามากที่สุด

The Blessing of Obedience พระพรของการเชื่อฟัง

by Doug Baity โดย ดักเบทตี้

Scriptures to Read อ่านข้อพระคัมภีร์

Philippians 2:5-12; John 8:51; John 14:23; 1 Peter 2:13, Matthew 28:18-20

Joshua 1:6-7 “Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go.”

ฟีลิปปี 2:5-12 (TNCV)

5 ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์⁶ ผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า⁷ พระองค์กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์⁸ และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขน⁹ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงที่สุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์¹⁰ เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซู¹¹ และทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแก่พระเจ้าพระบิดา¹² ฉะนั้นเพื่อนที่รักทั้งหลาย ในเมื่อท่านได้เชื่อฟังเสมอมาไม่เพียงขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย แต่ยิ่งเชื่อฟังมากขึ้นขณะที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ก็จงบากบั่นต่อไปด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นจนกระทั่งความรอดของท่านบรรลุผล

ยอห์น 8:51 (TNCV)

51 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเรา ผู้นั้นก็จะไม่พบกับความตายเลย”

ยอห์น 14:23 (TNCV)

23 พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าผู้ใดรักเราเขาจะเชื่อฟังคำสอนของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขา

1 เปโตร 2:13 (TNCV)

13 โดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกท่านจงยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองทั้งปวงที่ตั้งขึ้นในหมู่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุด

มัทธิว 28:18-20 (TNCV)

18 พระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาและตรัสว่า “สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19 ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาใน[a]พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป ตราบจนสิ้นยุค”

โยชูวา 1:6-7 (TNCV)

6 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนำประชากรเหล่านี้เข้าไปครอบครองดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้พวกเขา 7 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด จงใส่ใจปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งปวงที่โมเสสผู้รับใช้ของเราให้ไว้กับเจ้า อย่าเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวา เพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเจ้าจะไปทีใด

Insights ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

On this day Joshua was blessed to receive a great vision. He was going to lead God’s people to the greatest victory they had ever experienced. The keys to victory were simple. Be strong, be courageous and be careful to fully obey the law God had given him. A similar principle applies in our life. Jesus stated in Luke 11:28 “Blessed are those who hear the word of God and obey it.”

ในวันนั้น โยชูวาได้รับพระพรให้ได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เขากำลังจะได้นำประชากรของพระเจ้าไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาได้พบเจอมา ความสำเร็จนั้นง่ายมาก คือ เข้มแข็ง กล้าหาญ และใส่ใจกับการเชื่อฟังกฎบัญญัติที่พระเจ้าทรงไว้ไว้ หลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ถูกนำมาใช้ในชีวิตของเราเช่นกัน ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในหนังสือลูกา 11:28 พระองค์ตรัสตอบว่า “ความสุขมีแก่บรรดาผู้ได้ยินพระวาจาของพระเจ้าและเชื่อฟังต่างหาก”

“Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority...” (1 Peter 2:13). The blessing that comes from obedience is one that God is seeking to impart to us from the moment that we are born. We are given parents, teachers, coaches, bosses, church and ministry leaders and others in order to impart to us this important life principle. We are meant to submit to their authority.

“โดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกท่านจงยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองทั้งปวงที่ตั้งขึ้นในหมู่มนุษย์ ไม่ว่าจะ เป็นกษัตริย์ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุด”(1เปโตร2:13 TNCV)พระพรที่มาจาก การเชื่อฟังคือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา รู้ นับแต่วินาทีที่เราเกิดมา เราได้รับมอบให้ มีพ่อแม่ ครู หัวหน้า เจ้านาย คริสตจักร และผู้นำทั้งหลายก็เพื่อที่เราจะได้รู้หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับชีวิต เราทั้งหลาย จงยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพวกเขาเหล่านั้นด้วย

The word “submit” isn’t a favorite of ours. We live in a culture that does not think this way. Our nation was founded on rejecting unjust authority and we have celebrated that quality ever since. There aren’t too many holidays lifting up the virtues of obeying the law and paying our taxes! In addition it grates against our pride. We often feel deep down that we have a better way and a better answer. This type of thinking is a significant obstacle in realizing God’s dreams for us.

คำว่า "ยอมรับ" ไม่ใช่คำที่เราโปรดปรานนัก เรามีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่ได้คิดไปในหนทางนี้ ประชาชาติของเราถูกก่อตั้งจากการปฏิเสธอำนาจที่ไม่เป็นธรรม และเราก็ร่วมเฉลิมฉลองกับค่านิยมเช่นนั้นเสมอมา มีวันหยุดเทศกาลไม่มากนักที่ส่งเสริมคุณธรรมของการเชื่อฟังกฎเกณฑ์และการจ่ายภาษี ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเสียดสีให้เห็นความหยิ่งทะนงของเราเพิ่มขึ้นไปอีก บ่อยครั้งที่เรารู้สึกถึงลงไปว่าเรามีหนทางที่ดีกว่าและมีคำตอบที่ดีกว่า การคิดเช่นนี้คืออุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นการระลึกถึงว่าพระเจ้ามีความฝันให้กับเรา

Reflections สิ่งสะท้อนให้เห็นภาพ

My father retired from the military when I was in the second grade. He had come from a broken home and it was his dream to give his children the guidance and attention that he had longed for as a child. His vehicle to accomplish this was my grandfather’s eighteen acre farm in Pueblo and so he purchased it and moved us there. We knew nothing about farming but my father was very determined. Most days began at sunrise with the sound of his very loud and commanding voice instructing myself and my two brothers to get up and begin working. There was much to be done-none of it was fun. He seemed to revel in the difficulty of it. One of his favorite expressions was “Doug, it’s all downhill from here, you’ll never have it tougher than this.” By and large he was right. Throughout the day he would pepper our work with pithy sayings that he deeply believed in: “a day’s work for a day’s pay”; “a champion stays a little longer and works a little harder”; “There are three parts to a job: plan it, complete it and clean up”; “a man’s word is his bond”; “you only have one family.” On and on it would go. I would groan inwardly as he said these things. In the summer I would often see my friends ride by on their bicycles off on an adventure. I longed to join them but rarely asked. I questioned if he was too hard and demanding and looked forward to being out from underneath his authority. I write these words with tears as I consider how right he was. I am deeply grateful how much my brothers and sister benefitted from his strong but loving leadership. We learned from him honesty and hard work. We learned about discipline and character. We learned from him the love of family and devotion. The blessings that he brought to our family have been many. Amazingly, none of my siblings have ever had to suffer through a divorce. My parents 65 year marriage has been an inspiration to us. Although my father dropped out of high school, he and my mother inspired all of us to value education. We all graduated from college, several from graduate school. The generational problems of alcoholism that had plagued his family and caused his parent’s divorce were never passed on

to us. My brothers and sister have been able to live healthy lives as a result. Our lives are much better and far richer and I am deeply thankful for that.

พ่อของผมเกษียณจากการเป็นทหารเมื่อผมอยู่ ป. 2 พ่อมาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาด และมันเป็นความฝันของพ่อที่จะเขาอยากให้คำแนะนำและการเอาใจใส่แก่ลูกๆ เหมือนอย่างที่เขาโหยหาเมื่อตอนเป็นเด็กสิ่งที่นำพาเขาไปสู่ความใฝ่ฝันนี้ได้สำเร็จก็คือไรของปู่ที่มีอยู่ 18 เอเคอร์ในเมืองพัทว็อบล พ่อซื้อที่ดินผืนนั้นและพาพวกเราย้ายไปอยู่ที่นั่นพวกเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มเลย แต่พ่อของผมมีใจที่แน่วแน่มาก วันของเราส่วนใหญ่เริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นด้วยเสียงปลุกของพ่อที่ดังสนั่น และเสียงที่ออกคำสั่งให้ผมกับพี่ชายอีกสองคนเริ่มต้นทำงาน มีงานหลายอย่างที่ตรงทำและไม่มีสิ่งไหนเลยที่น่าสนุก พ่อดูมีความสุขมากถึงแม้จะยากลำบาก มีอย่างหนึ่งที่พ่อชอบแสดงออกคือ พ่อชอบพูดว่า “ดัก ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะลูก ลูกจะไม่เคยได้ทำอะไรที่ยากไปกว่านี้อีกแล้วละ” และพ่อพูดถูก

ตลอดทั้งวันพ่อพูดคำคมมากมายที่ช่วยกระตุ้นเรา อย่างเช่น “หาเข้ากันค่า” “ผู้มีชัยอยู่นานอีกนิด ทำงานหนักอีกหน่อย” มีอยู่สามอย่างสำหรับการทำงาน วางแผน ทำให้เสร็จ แล้วเก็บกวาดให้เกลี้ยง” “คำพูดคือบ่วงรัดตัวเรา” “เรามีได้ครอบครัวได้แค่หนึ่งเดียว” และพ่อก็พูดต่อไปได้เรื่อยๆ ผมเองคิดคร่ำครวญอยู่ในใจเวลาที่พ่อพูดคำเหล่านั้น ในช่วงหน้าร้อน บ่อยครั้งที่ผมเห็นเพื่อนจี๊กรยานออกไปเที่ยวเล่น ผมอยากออกไปบ้างแต่ไม่กล้าขออนุญาต ผมสงสัยว่าพ่อแข็งกระด้าง ชอบออกคำสั่ง และผมหาโอกาสที่จะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเขา ผมเขียนสิ่งเหล่านี้ด้วยน้ำตาพอได้คร่ำครวญว่าพ่อทำลูกมากแค่ไหน ผมรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่บรรดาพี่ชายและพี่สาวของผมได้รับประโยชน์มากมายจากจากความเข้มแข็งและการเปี่ยมไปด้วยความรักในการเป็นผู้นำของพ่อ พวกเราเรียนรู้จากการสั้ชื้อและการทำงานหนักของพ่อ การมีวินัย บุคลิก ความรักที่มีต่อครอบครัวและการอุทิศตัว พระพรที่พ่อนำมาสู่ครอบครัวของเรานั้นมากมายเหลือเกิน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยว่า ไม่มีใครในบรรดาพี่น้องของผมเลยที่ต้องทนทุกข์จากการหย่าร้าง ชีวิตแต่งงานร่วม 65 ปีของพ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรา ถึงแม้พ่อต้องออกจากมัธยมปลายกลางครัน แต่พ่อกับแม่ช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าของการศึกษา พวกเราทุกคนได้เรียนจบมหาวิทยาลัย หลายคนได้เรียนจบในระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาครอบครัวที่มาจากความคิดเห้ล้าที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพ่อและเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ของเขาต้องหย่าร้างไม่เคยตกทอดมาถึงเรา สิ่งเหล่านี้เกิดผลและทำให้พี่ชายและพี่สาวของผมสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น ชีวิตของพวกเราดีขึ้นกว่าเดิมและมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมมาก ผมขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับสิ่งเหล่านี้

Applicationการนำไปใช้

1. Are there areas of your life that are not in obedience to God's word?

มีด้านไหนในชีวิตของคุณบ้างที่คุณไม่ได้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า

2. How easy is it to give you feedback? Would you describe yourself as teachable?

มันง่ายแค่ไหนที่คุณจะรับคำติชม คุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าคุณเป็นคนที่ย่านอนสอนง่าย

3. How often do you express gratitude to those people God has led into your life to help you obey?

บ่อยแค่ไหนที่คุณแสดงออกถึงการขอบคุณต่อบรรดาคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อช่วยให้คุณเชื่อฟัง

4. How do you feel about authority?

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิอำนาจ

5. Do you believe God has a great plan for your life?

คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้านำแผนการใหญ่สำหรับชีวิตของคุณ

Prayerคำอธิษฐาน

Father, thank you for your Word that is meant to guide my life. Thank you for the many blessings that have come into my life through obedience. Please help me to open my eyes to any areas that I have not obeyed. I confess them now. Help me to recognize and appreciate the people that you have led into my life. Amen.

พระบิดาเจ้า ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่นำทางชีวิตให้แก่ข้าพระองค์ ขอขอบคุณสำหรับพระพรมากมายที่เข้ามาในชีวิตข้าพระองค์ผ่านทาง การเชื่อฟัง ขอพระองค์ทรง โปรดช่วยเปิดตาของข้าพระองค์ให้ ได้เห็นว่ามีส่วน ไหนในชีวิตของข้าพระองค์ที่ ข้าพระองค์ไม่ได้เชื่อฟัง ให้ข้าพระองค์ได้สารภาพสิ่งเหล่านั้นออกมา ช่วยข้าพระองค์ที่จะระลึกและซาบซึ้งผู้คนเหล่านั้นที่นำทาง ชีวิตของข้าพระองค์ อามิน

Thought For the Day ข้อคิดสำหรับวันนี้

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.” ~ Jeremiah 29:11

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “เพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรือง ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้า”(เยเรมีย์29:11)